

## 8. ข้อมูลสำคัญอื่น

### 8.1 ข้อสรุปและข้อเปรียบเทียบทางกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียวคือ อมตะ เวียดนาม ซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนาม ดังนั้น เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบและมีความเข้าใจถึงโครงสร้างโดยรวมของระบบกฎหมายประเทศเวียดนาม รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของประเทศเวียดนามที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจและสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในอมตะ เวียดนาม และสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จำกัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ในประเทศไทย และสำนักงานกฎหมายรัสสินแอนด์เวคชี (Russin & Vecchi, LLC) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายประเทศเวียดนามและมีสำนักงานประจำอยู่ในประเทศเวียดนาม จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างและจัดทำสรุปข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายระหว่างกฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศเวียดนามในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสรุปประเด็นข้อสังเกตอันมีนัยสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อประเด็นดังกล่าว (หากมี) โดยในการจัดทำสรุปข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายนี้ ที่ปรึกษากฎหมายได้วิเคราะห์จากตัวบทกฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศเวียดนามที่มีผลใช้บังคับ ณ วันจัดทำข้อมูล ซึ่งไม่รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายในอนาคตหรือการตีความกฎหมายของศาลแห่งประเทศไทยหรือศาลแห่งประเทศเวียดนามที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 8.1.1 โครงสร้างของกฎหมายประเทศเวียดนาม

##### 8.1.1.1 ระบบกฎหมาย (Legal System) และระบบศาลยุติธรรม

ระบบกฎหมายของประเทศเวียดนาม มีลักษณะเช่นเดียวกับระบบกฎหมายของประเทศไทย คือเป็นระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ซึ่งมีลักษณะเป็นการรวบรวมเอาจารีตประเพณีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ หรือบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่ โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ โดยมีรัฐสภา (National Assembly) เป็นผู้มีอำนาจในการบัญญัติรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย และกฎหมายฉบับหลักต่างๆ ทั้งนี้ นอกจากรัฐสภาแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจในการตรากฎหมายฉบับรองและกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น รัฐบาล มีอำนาจในการออกกฎข้อบังคับในการปรับใช้กฎหมายหลักที่ตราโดยรัฐสภา

ระบบศาลยุติธรรมของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ศาลฎีกา (People's Supreme Courts) 2) ศาลระดับจังหวัดหรือเมือง (Provincial or City People's Courts) ซึ่งขึ้นตรง และรายงานต่อศาลฎีกา และ 3) ศาลท้องถิ่นระดับอำเภอ (District's People's Courts) ซึ่งขึ้นตรงและรายงานต่อศาลระดับจังหวัดหรือเมือง นอกจากนี้ ยังมีศาลพิเศษที่จัดตั้งเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท โดยเฉพาะ ได้แก่ ศาลปกครอง (Administrative Courts) ศาลเศรษฐกิจ (Economic Courts) ศาลแรงงาน (Labor Courts) และศาลทหาร (Military Courts)

##### 8.1.1.2 การขัดกันของกฎหมาย (Conflict of Laws)

ระบบกฎหมายของประเทศเวียดนาม ไม่ได้บัญญัติเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมายเช่นเดียวกันกับประเทศไทยที่มีการบัญญัติกฎหมายขัดกันโดยการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481

### 8.1.1.3 การยอมรับและการปรับใช้กฎหมายต่างประเทศ

กฎหมายประเทศเวียดนามได้ยอมรับการปรับใช้กฎหมายต่างประเทศสำหรับคดีทางแพ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น ความสัมพันธ์ทางแพ่งซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศ หรือ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติเวียดนามซึ่งอาศัยอยู่ในต่างประเทศ หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศเวียดนาม (The Civil Code of Vietnam) กฎหมายอื่นของประเทศเวียดนาม หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งประเทศเวียดนามเป็นภาคีสมาชิก มีข้อกำหนดให้ปรับใช้กฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ การปรับใช้กฎหมายต่างประเทศหรือผลของการปรับใช้นั้น จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมายพื้นฐานของกฎหมายประเทศเวียดนาม
- (2) คู่สัญญากำหนดในสัญญาให้บังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ โดยที่กฎหมายต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมายพื้นฐานของกฎหมายประเทศเวียดนาม ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศเวียดนาม (The Civil Code of Vietnam) และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศเวียดนามด้วย

### 8.1.1.4 การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศเวียดนาม (The Civil Procedure Code of Vietnam) กำหนดหลักการในการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาหรือคำตัดสินทางแพ่งของศาลต่างประเทศ ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อประเทศนั้นๆ และประเทศเวียดนามได้ลงนามและยอมรับในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เรียกว่า “สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในทางแพ่งและพาณิชย์ (Civil and Commercial Judicial Assistance Treaty)” (“สนธิสัญญาฯ”) ซึ่งเป็นความตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐบาลประเทศเวียดนามและประเทศต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในทางแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาทางแพ่ง โดยคู่ความต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลในประเทศเวียดนามเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำตัดสินทางแพ่งของศาลในประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของสนธิสัญญาฯ ทั้งนี้ ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 ประเทศเวียดนามได้เข้าทำสนธิสัญญาฯ กับประเทศต่างๆ รวมจำนวน 17 ประเทศ เช่น ใต้หวัน ลาว ฝรั่งเศส จีน ฮังการี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ได้เข้าทำสนธิสัญญาฯ ดังกล่าวกับประเทศเวียดนาม ดังนั้น ประเทศไทยและประเทศเวียดนามจึงไม่มีภาระผูกพันต่อกันในการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาทางแพ่ง
- (2) การพิจารณา ยอมรับ และบังคับตามคำพิพากษาหรือคำตัดสินทางแพ่งของศาลต่างประเทศเป็นในลักษณะต่างตอบแทนกัน (Reciprocal Basis) ในลักษณะเฉพาะ โดยปราศจากการเข้าลงนามหรือยอมรับสนธิสัญญาใดๆ โดยคู่ความต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลในประเทศเวียดนามเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำตัดสินทางแพ่งของศาลในประเทศที่มีการต่างตอบแทนกันกับประเทศเวียดนาม

- (3) กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดไว้โดยเฉพาะให้ยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาหรือคำตัดสินทางแพ่งของศาลต่างประเทศ

#### 8.1.1.5 การใช้สิทธิทางศาลของคนต่างด้าวในประเทศเวียดนาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาทางแพ่งกำหนดให้คนต่างด้าวสามารถใช้สิทธิทางศาลในประเทศเวียดนามได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) จำเลยเป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรนั้นมีสถานที่ทำการอยู่ในประเทศเวียดนาม หรือจำเลยมีสาขา หรือตัวแทนในประเทศเวียดนาม
- (2) จำเลยเป็นคนต่างด้าว หรือเป็นผู้ไร้สัญชาติ ซึ่งมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ หรือประกอบอาชีพในประเทศเวียดนาม หรือมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศเวียดนาม
- (3) ในการใช้สิทธิทางศาลในคดีแพ่ง การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู หรือการรับรองบุตร ในกรณีที่โจทก์เป็นคนต่างด้าว หรือเป็นผู้ไร้สัญชาติ ซึ่งมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ หรือประกอบอาชีพในประเทศเวียดนาม
- (4) คดีแพ่ง ซึ่งมีการก่อให้เกิดสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ หรือการยกเลิกสิทธิซึ่งเป็นไปตามกฎหมายประเทศเวียดนาม หรือเป็นคดีแพ่งซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเวียดนาม โดยคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลต่างด้าว
- (5) คดีแพ่ง ซึ่งมีการก่อให้เกิดสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ หรือการยกเลิกสิทธิซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเวียดนาม หรือเป็นคดีแพ่งซึ่งเกิดขึ้นในต่างประเทศ หากแต่คู่ความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลสัญชาติเวียดนาม หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม และโจทก์หรือจำเลยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเวียดนาม
- (6) ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามสัญญาซึ่งกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนในประเทศเวียดนาม
- (7) คดีหย่าร้างที่โจทก์ หรือจำเลยมีสัญชาติเวียดนาม

#### 8.1.1.6 การระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution)

นอกจากการระงับข้อพิพาททางศาลแล้ว ระบบกฎหมายประเทศเวียดนามได้ยอมรับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอื่นๆ ดังนี้

##### การไกล่เกลี่ย

กฎหมายประเทศเวียดนามสนับสนุนให้คู่ความไกล่เกลี่ยกันทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลและในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่คู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาทสำเร็จ หน่วยงานตุลาการที่มีอำนาจ (ศาลหรืออนุญาโตตุลาการ แล้วแต่กรณี) จะพิจารณาดำเนินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คู่ความตกลงกัน

### การอนุญาโตตุลาการ

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ (Law on Commercial Arbitration) ของประเทศเวียดนาม คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อพิพาทดังต่อไปนี้เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งได้แก่ (1) ข้อพิพาททางแพ่ง หรือ (2) ข้อพิพาทซึ่งกฎหมายกำหนดให้ระงับโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ ประเทศเวียดนาม มีศูนย์อนุญาโตตุลาการหลายแห่งซึ่งรวมถึง Vietnam International Arbitration Centre (“VIAC”) โดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่พิพาท และบังคับตามคำชี้ขาดได้โดยหน่วยงานบังคับคดีด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการบังคับตามคำพิพากษาของศาล

นอกจากนี้ ประเทศเวียดนาม ได้ยอมรับอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับนครนิวยอร์ก ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2501 (1958 – Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) (“อนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์ก”) เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ยอมรับและอนุวัติการอนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์กดังกล่าว ซึ่งมีผลให้คำชี้ขาดซึ่งตัดสินโดย VIAC สามารถนำไปใช้บังคับในประเทศต่างๆ ที่ยอมรับอนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์กโดยผ่านทางศาลในประเทศนั้นๆ ดังนั้น คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยสามารถนำไปใช้บังคับในประเทศเวียดนามได้ ในทางกลับกัน คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของประเทศเวียดนาม ก็สามารถนำมาใช้บังคับในประเทศไทยได้เช่นเดียวกัน

#### **8.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจของประเทศเวียดนาม (พิจารณาเฉพาะกฎหมายหลักที่บังคับใช้กับอมตะ เวียดนาม)**

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในอมตะ เวียดนาม เพียงอย่างเดียว โดยมีลักษณะเป็น Holding Company โดยที่อมตะ เวียดนามเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ดังนั้น ในการพิจารณากรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องพิจารณากฎหมายประเทศไทยที่บังคับใช้กับบริษัทฯ และกฎหมายประเทศเวียดนามที่บังคับใช้กับอมตะ เวียดนาม (ซึ่งรวมถึงกฎ ประกาศ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดทำตารางข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทยและกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศเวียดนาม รวมถึงความแตกต่าง ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบกฎหมายประเทศเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจของอมตะ เวียดนาม<sup>1</sup> กับกฎหมายประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
<b>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนบริษัท</b>			
<b>1. ประเภทและโครงสร้างบริษัท</b>			
	<p>นิติบุคคลในรูปแบบของบริษัทภายใต้กฎหมายประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่</p> <p>(1) บริษัทจำกัด ต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน และต้องดำรงไว้ซึ่งผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 รายตลอดระยะเวลาของบริษัท ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะจำกัดความรับผิดชอบของตนเพียงไม่เกินจำนวนเงินในส่วนที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจำกัดไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพื่อระดมทุนต่อประชาชนโดยทั่วไป</p> <p>(2) บริษัทมหาชนจำกัด ต้องมีผู้เริ่มจัดตั้งอย่างน้อย 15 คน และต้องดำรงไว้ซึ่งผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 15 รายตลอดระยะเวลาของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมหาชนเป็น</p>	<p>นิติบุคคลในรูปแบบของบริษัทภายใต้กฎหมายประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่</p> <p>(1) บริษัทจำกัดที่มีสมาชิกคนเดียว (one member limited liability company)</p> <p>(2) บริษัทจำกัดที่มีสมาชิกหลายคนแต่ไม่เกิน 50 คน (limited liability company with two or more members)</p> <p>(3) บริษัทจำกัดโดยการถือหุ้นหรือร่วมหุ้น (a shareholding company or a joint stock company) บริษัทร่วมหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ราย โดยกฎหมายวิสาหกิจ<sup>2</sup> ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับ</p>	<p>อมตะ เวียดนาม เป็นองค์กรธุรกิจประเภทบริษัทจำกัดโดยการร่วมหุ้น (Joint stock company) โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย ได้แก่ อมตะ คอร์ป อมตะ วอเตอร์ และ Sonadezi</p>

<sup>1</sup> อมตะ เวียดนาม จัดตั้งในรูปแบบของบริษัทร่วมหุ้น ดังนั้นรายละเอียดต่างๆ ที่สรุปในตารางในส่วนของกฎหมายประเทศเวียดนามทั้งหมดจึงกล่าวเฉพาะรายละเอียดและลักษณะของบริษัทร่วมหุ้นเท่านั้น

<sup>2</sup> กฎหมายวิสาหกิจ (National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (No. 68/2014/QH13) เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจเอกชนในทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทร่วมหุ้น วิสาหกิจของรัฐ กิจการร่วมค้า และวิสาหกิจที่คนต่างด้าวเป็นเจ้าของทั้งหมด

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	บริษัทที่ตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนโดยทั่วไป โดยบริษัทจะต้องขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้	วิสาหกิจ ไม่ได้จำกัดจำนวนสูงสุดของผู้ถือหุ้นไว้ แต่หากมีผู้ถือหุ้นเกิน 100 คน บริษัทร่วมหุ้นจะมีสภาพเป็นบริษัทมหาชนและสามารถจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนามได้	
<b>2. การออกและเสนอขายหุ้น</b>			
(ก) ประเภทหุ้น	<p>บริษัทมหาชนสามารถออกหุ้นได้ 2 ประเภท ได้แก่</p> <p>(1) หุ้นสามัญ</p> <p>(2) หุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทนี้มีสิทธิพิเศษตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งหากมีการกำหนดลักษณะของหุ้นบุริมสิทธิไว้แล้ว จะเปลี่ยนแปลงบุริมสิทธิในภายหลังไม่ได้</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทมหาชนอาจกำหนดในข้อบังคับของบริษัทให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้</p>	<p>บริษัทร่วมหุ้น สามารถออกหุ้นได้ 2 ประเภท ได้แก่</p> <p>(1) หุ้นสามัญ</p> <p>(2) หุ้นบุริมสิทธิ มี 4 ประเภท ได้แก่</p> <p>(ก) หุ้นบุริมสิทธิด้านการลงมติ (Voting preference shares) ส่วนใหญ่จะออกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท หากเป็นหุ้นบุริมสิทธิด้านการลงมติที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่บริษัทได้รับใบอนุญาตจดทะเบียน หลังจากนั้น หุ้นบุริมสิทธิด้านการลงมติจะแปรสภาพไปเป็นหุ้นสามัญ</p>	<p>ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter)<sup>3</sup> ของอมตะ เวียดนาม ได้กำหนดให้อมตะเวียดนามสามารถออกหุ้นบุริมสิทธิประเภทต่างๆได้ หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนด</p> <p>ในปัจจุบัน อมตะ เวียดนามไม่มีการออกหุ้นบุริมสิทธิ</p>

<sup>3</sup> กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้นมีลักษณะคล้ายกับข้อบังคับของบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการบริหารและจัดการบริษัท เช่น การออกหุ้นและการโอนหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการเลือกตั้งกรรมการ อำนาจหน้าที่ของกรรมการ การประชุมกรรมการ การบัญชี การเงิน การเลิกบริษัท การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ข้อบังคับในการกำหนดการบริหารและจัดการบริษัทฯ และอมตะ เวียดนาม ใช้กฎบัตร (Charter) ในการบริหารและจัดการอมตะ เวียดนาม

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		<p>(ข) หุ้นบุริมสิทธิด้านเงินปันผล (Dividend preference shares)</p> <p>(ค) หุ้นบุริมสิทธิที่ไถ่ถอนได้ (Redeemable preference shares) และ</p> <p>(ง) หุ้นบุริมสิทธิประเภทอื่น ตามที่ระบุในกฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น</p> <p>ทั้งนี้หุ้นสามัญไม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นบุริมสิทธิได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้เมื่อได้รับการอนุมัติโดยมติทั่วไปจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</p>	
(ข) การออกเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)	<p>บริษัทมหาชนอาจเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ โดยได้รับอนุมัติจากมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการกำหนดราคา ระยะเวลาการเสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขายตามสมควรต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตและยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต.</p>	<p>บริษัทร่วมหุ้นอาจเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ก่อน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทร่วมหุ้นต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวิธีการที่สามารถรับประกันได้ว่าจะส่งถึงที่อยู่ที่เป็นที่พำนักถาวร หรือที่อยู่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันสิ้นสุดการขายหุ้นที่ชำระแล้ว</li> <li>2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่แจ้งขอใช้สิทธิ</li> </ol>	<p>กฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดให้บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมได้เช่นเดียวกัน แต่วิธีการดำเนินการเสนอขายแตกต่างกัน โดยเฉพาะการโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งกฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอื่นได้</p> <p>อย่างไรก็ดี แม้กฎหมายประเทศเวียดนามจะ</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		<p>จองซื้อหุ้นภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้</p> <p>3. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อ คณะกรรมการบริษัทร่วมหุ้นมีสิทธิจัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นที่เหลือนั้นได้ หรือเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าว ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอาจต่ำกว่าราคาตลาดได้</p>	<p>กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลอื่นได้ แต่บริษัทฯ จะไม่โอนสิทธิดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ทำให้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยนั้น ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<b>3. การจัดประชุมและองค์ประชุมผู้ถือหุ้น</b>			
(ก) การประชุมผู้ถือหุ้น	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่</p> <p>1. การประชุมสามัญ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท</p> <p>(2) อนุมัติงบการเงินประจำปี</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่</p> <p>1. การประชุมสามัญ (Annual General Meeting) ต้องจัดให้มีเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อพิจารณาอนุมัติกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) พิจารณาแผนธุรกิจประจำปี</p> <p>(2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศไทยและเวียดนาม มี 2 ประเภทเช่นเดียวกัน คือ การประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญ โดยมีความแตกต่างในส่วนของผู้มีสิทธิร้องขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ซึ่งกฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดให้ผู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กำหนดในประเทศไทย</p> <p>ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม ได้</p>



เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>(3) จัดสรรเงินกำไร และพิจารณาการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)</p> <p>(4) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>(5) กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ</p> <p>(6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>2. การประชุมวิสามัญ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญ เกิดขึ้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3 (ค) (การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น) อาจร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ</p>	<p>(3) รายงานของคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นการประเมินการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท</p> <p>(4) รายงานของคณะกรรมการควบคุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการ และกรรมการ</p> <p>(5) การจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นในแต่ละประเภท</p> <p>(6) ประเด็นอื่นภายใต้ขอบอำนาจ เช่น การอนุมัติแนวทางการพัฒนาบริษัท การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการและกรรมการควบคุม การพิจารณาและดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการควบคุมกระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น</p> <p>2. การประชุมวิสามัญ (Extraordinary General Meeting) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญ เกิดขึ้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นต่อประโยชน์ของบริษัท</p> <p>(2) จำนวนกรรมการของบริษัทต่ำกว่าจำนวนที่</p>	<p>กำหนดเพิ่มเติมจากกฎหมายวิสาหกิจในกรณีที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) หากปรากฏในงบดุลประจำปี งบการเงินระหว่างกาล งบการเงินรายไตรมาส หรือรายงานการตรวจสอบบัญชีในรอบปีระบุว่าบริษัทมีทุนคงเหลืออยู่เพียงครึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนที่กำหนดในกฎบัตร (Charter)</p> <p>(2) จำนวนกรรมการลดลงต่ำกว่า 5 คน</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		<p>กฎหมายกำหนด (ต่ำกว่า 3 คน)</p> <p>(3) ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดร้องขอ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นให้แตกต่างจากกฎหมายวิสาหกิจ โดยกำหนดให้ชัดเจนในกฎบัตร (Charter) (โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 3(ค) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น)</p> <p>(4) คณะกรรมการควบคุม (Inspection Committee) ร้องขอ</p> <p>(5) เรื่องอื่นๆ ตามที่กฎบัตร (Charter) กำหนด</p>	
(ข) การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	<p>กฎหมายบริษัทมหาชนกำหนดให้ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนนั้น คณะกรรมการต้องจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ตามสมควร โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และยื่นต่อนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศโฆษณาการบอกกล่าวการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม</p> <p>นอกจากนี้ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>กฎหมายวิสาหกิจกำหนดให้ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยการส่งหนังสือนัดประชุมนั้นจะจัดส่งโดยวิธีที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือดังกล่าวอย่างแน่นอน และประกาศโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทฯร่วมหุ้น และ ในหนังสือพิมพ์กลาง หรือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน (central or local daily newspaper) ในช่วงเวลาเดียวกับที่ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น</p>	<p>กฎหมายประเทศไทยกำหนดให้ต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ส่วนกฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดให้ต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยทั้งกฎหมายประเทศเวียดนามและกฎหมายประเทศไทยกำหนดให้ต้องประกาศโฆษณานัดประชุมในหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตาม กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดให้ต้องประกาศหนังสือ</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากกฎหมายบริษัทมหาชนในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนที่มีหุ้นจดทะเบียนขายในตลาดหลักทรัพย์ (“บริษัทจดทะเบียน”) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>วาระการประชุมทั่วไป ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม</li> <li>วาระการประชุมที่สำคัญอื่นๆ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม</li> </ul>	<p>ทั้งนี้ หากกฎบัตร (Charter) กำหนดในเรื่องระยะเวลาเป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามที่กฎบัตร (Charter) กำหนด</p>	<p>นัดประชุมบนเว็บไซต์ในกรณีที่บริษัทมีเว็บไซต์ซึ่งอมตะ เวียดนาม มีเว็บไซต์ของตนเอง ดังนั้นในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น อมตะ เวียดนามจะส่งโดยวิธีใดการก็ได้ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือนัดประชุมอย่างแน่นอน และประกาศบนเว็บไซต์ของตนเอง และในหนังสือพิมพ์กลาง หรือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันในช่วงเวลาเดียวกับที่ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดให้ต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม</p>
(ค) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น	<p>ผู้ถือหุ้นอาจใช้สิทธิร้องขอให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิดังกล่าวได้ต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล</p>	<p>ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 10% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทรวมหุ้น เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กฎบัตร (Charter) ของบริษัทรวมหุ้นอาจกำหนดจำนวนหุ้นในอัตราที่น้อยกว่า 10%) มีสิทธิร้องขอให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ในกรณี ดังนี้</p>	<p>กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในจำนวนที่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎหมายประเทศไทยมีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นในบริษัทเวียดนามเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>เมื่อมีการขอให้เรียกประชุมตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ได้มีการร้องขอ หากคณะกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องรับผิดชอบค่าปรับไม่เกิน 20,000 บาท</p>	<p>(1) คณะกรรมการบริษัทกระทำผิดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือต่อหน้าที่ของผู้จัดการ หรือตัดสินใจในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>(2) วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดไปแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือมากกว่านั้น แต่ยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่</p> <p>(3) มีเหตุการณ์อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมหุ้นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ</p> <p>หากคณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(ก) ประธานคณะกรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบในกรณีที่ไม่ได้จัดการประชุมนั้นและต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทร่วมหุ้นดังกล่าว</p> <p>(ข) คณะกรรมการควบคุมต้องเป็นผู้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแทนคณะกรรมการบริษัท ภายใน 30 วัน</p> <p>หากคณะกรรมการควบคุมไม่ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</p> <p>(ก) ประธานคณะกรรมการควบคุมต้องรับผิดชอบในกรณี</p>	<p>ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นแตกต่างจากกฎหมายวิสาหกิจ โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท และเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสิทธิที่จะร้องขอให้อมตะ เวียดนาม จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ในทุกกรณี</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		<p>ดังกล่าว และต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทร่วมหุ้น</p> <p>(ข) ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร้องขอมีสหิทธิจัดประชุมแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการควบคุมในกรณีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจร้องขอให้หน่วยงานจดทะเบียนธุรกิจกำกับดูแลการจัดประชุมและการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวเห็นว่าจำเป็น</p> <p>นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องจัดทำรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หาข้อมูล จัดทำกำหนดการและวาระการประชุม เตรียมเอกสารต่างๆ กำหนดเวลาและสถานที่ประชุม และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทต้องป็นฝ่ายรับผิดชอบ</p>	
(ง) องค์กรประชุมผู้ถือหุ้น	ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทมหาชน	<p>ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะอย่างน้อย 51% ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีใครบงค์ประชุมอาจมีการเรียกประชุมใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันจัดประชุมครั้งแรกที่ไม่มีใครบงค์</p>	กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดจำนวนขั้นต่ำขององค์กรประชุมผู้ถือหุ้นไว้สูงกว่าองค์กรประชุมตามกฎหมายประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การกำหนดองค์กรประชุมดังกล่าวของประเทศเวียดนาม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทฯ เนื่องจาก

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุมและเป็นการประชุมที่จัดขึ้นตามคำร้องขอของผู้ถือหุ้น ให้การประชุมคราวนั้นเป็นอันระงับไป แต่หากการประชุมนั้นมีใช้การประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยการประชุมครั้งหลังนี้ไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจบังคับว่าต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดข้างต้น	ประชุมนั้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่สองนี้ หากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะอย่างน้อย 33% ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หากการประชุมครั้งที่สองไม่ครบองค์ประชุม สามารถจัดประชุมใหม่อีกครั้งภายใน 20 วัน นับจากวันประชุมครั้งที่สองที่ไม่ครบองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งที่สามนี้ไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจบังคับว่าต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดข้างต้น	บริษัทฯ ถือหุ้นในอมตะ เวียดนาม ในสัดส่วน 89.99% ของทุนจะทะเบียนทั้งหมดของอมตะ เวียดนาม
(จ) การมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ แต่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมอบฉันทะให้มากกว่าหนึ่งคน  ทั้งนี้ การมอบฉันทะ ต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ	ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้  ทั้งนี้ การมอบฉันทะดังกล่าว ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ
(ฉ) การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมิได้มีการจัดประชุมขึ้นจริง	กฎหมายไทยไม่มีข้อกำหนดในเรื่องนี้แต่อย่างใด ดังนั้น การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติโดยการลงคะแนนเสียงในการประชุมที่เกิดขึ้นจริง หรือโดยการรวบรวมหนังสือขอความเห็นของผู้ถือหุ้น (มติเวียน)  การอนุมัติกิจการโดยใช้มติเวียนนั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 51% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือตาม	แม้กฎหมายประเทศเวียดนามจะกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำได้โดยรวบรวมผ่านทางหนังสือขอความเห็นของผู้ถือหุ้น (มติเวียน) ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายไทยที่ไม่อนุญาตให้มีการประชุมโดยใช้มติเวียนก็ตาม แต่ตามกฎหมายวิสาหกิจกำหนดให้มติที่ได้รับการอนุมัติโดยการ

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		คะแนนเสียงที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎบัตร (Charter)	ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนั้นต้องใช้คะแนนเสียงอย่างน้อย 51% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ในเรื่องที่สำคัญและการประชุมสามัญประจำปีของอมตะ เวียดนาม นั้น ไม่สามารถอนุมัติได้โดยการอนุมัติเวียน ดังนั้น การกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิได้มีการจัดประชุมจริงจึงไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิทธิของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม
(ข) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	<p>กฎหมายบริษัทมหาชนไม่ได้กำหนดเรื่องวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นไว้</p> <p>อย่างไรก็ตาม กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งคือ วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันนั้น เป็นผู้มีสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนน รับเงินปันผล และมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีอยู่</p> <p>วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้</p>	<p>กฎหมายวิสาหกิจกำหนดหลักการในเรื่องของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้นว่าให้จัดเตรียมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้น โดยรายชื่อดังกล่าวต้องจัดเตรียมไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้นจะกำหนดระยะเวลาไว้นานกว่า ก็ให้เป็นไปตามนั้น</p>	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	ทั้งนี้ ในการกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัทจดทะเบียนจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น		
<b>4. การออกเสียงลงมติและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</b>			
	ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงเป็นอย่างอื่นแตกต่างจากหุ้นสามัญ	ผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องแต่งตั้งตัวแทนที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ
(ก) มติทั่วไป	การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเรื่องใดๆจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทมหาชนกำหนดไว้ชัดเจนว่าเรื่องนั้นๆจะต้องได้รับอนุมัติโดยมติพิเศษ  ในกรณีที่ที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเรื่องใดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 51% ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เว้นแต่กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น	กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการอนุมัติเรื่องใดๆ มากกว่าที่กฎหมายประเทศไทยกำหนด อย่างไรก็ดี การกำหนดคะแนนเสียงดังกล่าวไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม เนื่องจากบริษัทฯ มีคะแนนเสียง 89.99% ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติกิจการใดๆ ได้โดย



เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
			อาศัยคะแนนเสียงของบริษัทฯ โดยลำพัง
(ข) มติพิเศษ	<p>ในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาศัยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 75% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน</li> <li>(2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท</li> <li>(3) การควบบริษัท</li> <li>(4) การออกหุ้นกู้</li> <li>(5) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ</li> <li>(6) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</li> <li>(7) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ</li> </ol>	<p>ในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาศัยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 65% ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การกำหนดประเภทและจำนวนของหุ้นแต่ละประเภทที่จะเสนอขาย</li> <li>(2) การเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงานธุรกิจ</li> <li>(3) การเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการจัดการองค์กร</li> <li>(4) การแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น</li> <li>(5) การฟื้นฟูกิจการหรือการเลิกกิจการของบริษัทร่วมหุ้น</li> <li>(6) การลงทุนหรือการขายสินทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 35% ขึ้นไปของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทร่วมหุ้นฉบับล่าสุด เว้นแต่ กฎบัตร (Charter) จะกำหนดมูลค่าไว้ต่ำกว่านี้ก็เป็นไปตามนั้น</li> <li>(7) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน</li> <li>(8) การจัดโครงสร้างองค์กรและการเลิกบริษัท</li> </ol>	<p>กฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดคะแนนเสียงในกรณีมติพิเศษ และ เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติโดยมติพิเศษไว้แตกต่างกัน โดยที่กฎหมายประเทศไทยกำหนดให้มติพิเศษต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 75% ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม แต่กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดไว้ที่ 65% ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม</p> <p>ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดเรื่องที่จะต้องได้รับมติพิเศษดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมทุน การกำหนดประเภทและจำนวนหุ้นที่เสนอขาย</li> <li>(2) การควบรวม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจการ และการชำระบัญชีของบริษัท</li> <li>(3) การขายทรัพย์สินของบริษัท หรือสาขาของบริษัท การซื้อทรัพย์สินโดยบริษัท หรือ</li> </ol>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>แบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(8) กรณีอื่นใดที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทมหาชน</p>	<p>(9) กิจการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น</p>	<p>สาขาของบริษัทที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 35 หรือมากกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่ารวมของทรัพย์สินของบริษัทและสาขาของบริษัทตามที่ได้พิจารณามูลค่าทางบัญชีที่ได้ตรวจสอบล่าสุด</p> <p>(4) แผนการผลิต หรือแผนธุรกิจ การยืม หรือการงบประมาณของบริษัท และ</p> <p>(5) การแต่งตั้ง การถอดถอน การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนสมาชิกของผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท</p>
(ค) มติเวียน	<p>กฎหมายบริษัทมหาชนไม่ได้กำหนดเรื่องมติเวียน ดังนั้นจึงไม่มีการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>ในกรณีที่มีการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกิจการใดๆ โดยวิธีออกเสียงลงคะแนนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนนตามจริง (มติเวียน) จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 51% ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้น หรือตามคะแนนเสียงที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎบัตร (Charter)</p> <p>อย่างไรก็ดี กฎหมายวิสาหกิจได้กำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ไม่</p>	<p>โปรดพิจารณา ข้อ 3. (จ) การประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิได้มีการจัดประชุมขึ้นจริง</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		<p>สามารถอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น แต่จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมที่จัดขึ้นจริงเท่านั้น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตร (Charter)</li> <li>(2) แผนการพัฒนาบริษัท</li> <li>(3) ชนิดของหุ้นและจำนวนหุ้นทั้งหมดในแต่ละประเภทที่จะเสนอขาย</li> <li>(4) การเปลี่ยนแปลงและภาคการดำเนินงานธุรกิจ</li> <li>(5) การเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการจัดการองค์กร</li> <li>(6) การเลือกตั้ง ถอดถอนกรรมการหรือสมาชิกของคณะกรรมการควบคุม</li> <li>(7) การลงทุนหรือการขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 35% ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทที่บันทึกในงบการเงินฉบับล่าสุด</li> <li>(8) งบการเงินประจำปี</li> <li>(9) การปรับโครงสร้างหรือการเลิกบริษัท</li> </ol>	
5. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น			

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
(ก) สิทธิในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น	โปรดพิจารณาข้อ 3(ค) (การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น)	โปรดพิจารณาข้อ 3(ค) (การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น)	โปรดพิจารณาข้อ 3(ค) (การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น)
(ข) สิทธิในการเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมหาชนได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตกต่างจากหุ้นสามัญ	ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนเองถืออยู่	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ
(ค) สิทธิในการเสนอวาระการประชุม	กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน อาจทำหนังสือเสนอเรื่องที่ประสงค์จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยต้องเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา  นอกจากนั้น กฎหมายบริษัทมหาชน กำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมได้ หลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น	ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันมากกว่า 10% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทรวมหุ้น ซึ่งถือหุ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องและรายละเอียดพอสมควรที่ประสงค์จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยต้องส่งหนังสือดังกล่าวไปยังบริษัทรวมหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดจำนวนของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสูงกว่าที่กฎหมายประเทศไทยกำหนด  ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดแตกต่างจากกฎหมายวิสาหกิจ โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันมากกว่า 5% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทรวมหุ้น ซึ่งถือหุ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  อย่างไรก็ดี การกำหนดจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้น

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้		89.99% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของอมตะ เวียดนาม ซึ่งมีสิทธิเสนอวาระการประชุมได้ โดยลำพัง
(ง) สิทธิในการเสนอชื่อตัวแทนเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ	กฎหมายบริษัทมหาชน ไม่ได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อตัวแทนเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการไว้	ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันมากกว่า 10% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทร่วมหุ้น และถือหุ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนมีสิทธิเสนอชื่อตัวแทนของตนเองเพื่อเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทร่วมหุ้นและคณะกรรมการควบคุมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น	กฎหมายประเทศเวียดนามให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อตัวแทนเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายประเทศไทยซึ่งไม่ได้กำหนดเรื่องนี้  ทั้งนี้ ภายใต้กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม บริษัทฯ มีสิทธิเสนอตัวแทนเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการจำนวนสูงสุด 5 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 5 คน
(จ) สิทธิในการฟ้องร้องกรรมการ	กฎหมายบริษัทมหาชนกำหนดให้ในกรณีที่กรรมการบริษัทมหาชนคนใดกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจดำเนินการได้ดังต่อไปนี้	ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 10% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทร่วมหุ้น ซึ่งถือหุ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนสามารถเรียกร้องต่อกรรมการในกรณีที่กรรมการทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทร่วมหุ้นได้ โดยกฎหมายวิสาหกิจกำหนดให้อำนาจผู้ถือหุ้นในการเรียกร้องให้คณะกรรมการควบคุมดำเนินคดีแพ่งกับกรรมการได้ในกรณีดังต่อไปนี้  (1) กรรมการบริษัทไม่ใช้สิทธิและ/หรือปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ	กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเรียกร้องให้คณะกรรมการรับผิดชอบโดยผ่านคณะกรรมการควบคุม ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเรียกร้องผ่านบริษัท

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ใช้สิทธิร้องขอให้บริษัทเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำนั้นเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องต่อบริษัทแล้ว แต่บริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะนำคดีขึ้นฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทแทนก็ได้</li> <li>● ใช้สิทธิร้องขอให้ศาลระงับการกระทำดังกล่าวของกรรมการ และขอให้ศาลสั่งให้กรรมการคนนั้นออกจากตำแหน่ง</li> </ul> <p>นอกจากนี้ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ในกรณีที่กรรมการบริษัทจดทะเบียนกระทำการหรือละเว้นการทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบนั้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 5%</p>	<p>มอบหมายตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือโดยขัดแย้งกับกฎหมาย กฎบัตร (Charter) ของบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(2) คณะกรรมการใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ความรู้ทางเทคนิค (Know-how) หรือใช้โอกาสในทางใดๆ ของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือบุคคลอื่น</p> <p>(3) กรรมการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือทรัพย์สินของบริษัทโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือบุคคลอื่น</p> <p>(4) กรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัท</p>	

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทฟ้องเรียกให้กรรมการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่แจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์แทนบริษัทได้		
(ฉ) สิทธิในการร้องขอต่อศาลเพื่อเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	หากปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดได้มีการจัดให้มีการประชุม หรือลงมติในที่ประชุมโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน หรือนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 20% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้น โดยต้องร้องขอภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ	ผู้ถือหุ้น กรรมการหรือกรรมการควบคุม มีสิทธิยื่นขอต่อศาลหรืออนุญาโตตุลาการเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่การประชุมหรือมติที่ออกในที่ประชุมนั้นได้กระทำไปโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายหรือกฎบัตร (Charter) กำหนด ทั้งนี้ การร้องขอข้างต้นจะต้องดำเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประชุม นั้นหรือวันที่ได้รับมติเวียนในกรณีที่ไม่ได้มีการจัดประชุมขึ้นจริง	กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดผู้ที่มีสิทธิร้องขอและระยะเวลาในการร้องขอต่อศาลเพื่อเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกว้างกว่ากฎหมายประเทศไทย
(ซ) สิทธิในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท	งบดุล บัญชี กำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องทำเป็นภาษาไทยโดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย ในการนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และจะขอให้บริษัทส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้องก็ได้ ในการนี้ บริษัทอาจเรียกค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ 10% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทร่วมหุ้น เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้นอาจกำหนดจำนวนหุ้นน้อยกว่า 10%) มีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการควบคุมดำเนินการตรวจสอบงบการเงิน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทร่วมหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมต้องดำเนินการตรวจสอบตามที่ผู้	กฎหมายประเทศเวียดนามและกฎหมายประเทศไทยให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสารทางการเงินของบริษัทได้เช่นเดียวกัน แต่กำหนดวิธีการในการตรวจสอบไว้แตกต่างกัน ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการควบคุมไม่น้อยกว่าที่กำหนด

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	(ถ้ามี)	ถือหุ้นร้องขอภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอ และคณะกรรมการควบคุมจะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่การตรวจสอบเสร็จสิ้น	ในกฎหมาย โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท และถือเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบเรื่องต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัท  นอกจากนี้ กฎบัตร (Charter) ยังกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบและทำสำเนาบการเงินประจำปีและงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ระหว่างเวลาทำการของอมตะ เวียดนาม
(ข) ความรับผิดชอบเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น	บริษัทมหาชนเป็นนิติบุคคลที่มีสภาพเป็นบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น และกฎหมายบริษัทมหาชนกำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวร่วมกับบริษัทมหาชนในหนี้ของบริษัท	ผู้ถือหุ้นจะต้องรับผิดชอบหนี้สินและความรับผิดใดๆ ของบริษัทร่วมหุ้น เพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ตนยังค้างชำระ	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ เนื่องจากหากผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้นในประเทศเวียดนามได้ชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นย่อมไม่มีความรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวร่วมกับบริษัทร่วมหุ้นในหนี้ของบริษัท
(ค) การทำธุรกรรมใดๆ กับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น	กฎหมายวิสาหกิจกำหนดให้สัญญาหรือการทำรายการระหว่างบริษัทร่วมหุ้นกับผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทร่วม	กฎหมายประเทศเวียดนามและกฎหมายประเทศไทยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติการทำธุรกรรมที่ตนมี



เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ในกรณีบริษัทจดทะเบียน บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนในวาระนั้น</p>	<p>หุ้นนั้น หรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของการทำรายการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) สำหรับสัญญาหรือการทำรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า 35% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่มีการบันทึกในงบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัทรวมหุ้นนั้น (หรือมูลค่าอื่นตามที่กำหนดในกฎบัตร (Charter) ของบริษัท) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทโดยมติเสียงข้างมาก และกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสัญญาหรือการทำรายการดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ</li> <li>2) สำหรับสัญญาหรือการทำรายการนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมติทั่วไปของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงแต่อย่างใด</li> </ol>	<p>ส่วนเกี่ยวข้องไว้เช่นเดียวกัน</p> <p>ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องการเข้าทำสัญญาหรือความตกลงใดๆ ระหว่างอมตะ เวียดนามกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ในกรณี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญามีมูลค่าอย่างน้อย 20% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของอมตะ เวียดนามตามงบการเงินล่าสุด</li> <li>- การขายหรือซื้อสินทรัพย์ ที่มีมูลค่าอย่างน้อย 35% ของของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของอมตะ เวียดนามตามงบการเงินล่าสุด</li> </ul> <p>กฎหมายวิสาหกิจและกฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม มีบทบัญญัติเรื่องการเข้าทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไว้ชัดเจนเช่นเดียวกับกฎเกณฑ์ ก.ล.ต. ของประเทศไทย เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการควบคุมดูแลอย่างชัดเจน และเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
			ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม จึงได้มีมติทั่วไปอนุมัติให้นานโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียนเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน มาปรับใช้กับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของอมตะ เวียดนาม
<b>6. การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ</b>			
(ก) คุณสมบัติของกรรมการ	<p>บริษัทมหาชนต้องมีกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทมหาชนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) บุคคลธรรมดา</li> <li>(2) บรรลุนิติภาวะ</li> <li>(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ</li> <li>(4) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>(5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ</li> </ol>	<p>กฎหมายวิสาหกิจกำหนดให้บริษัทร่วมหุ้นต้องมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 11 คน</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการบริษัทร่วมหุ้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) มีความสามารถในการดำเนินการใดๆ ทางแพ่งได้ตามกฎหมาย และไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องห้ามในการบริหารจัดการวิสาหกิจตามที่กฎหมายกำหนด</li> <li>(2) เป็นบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจหรือสายธุรกิจหลักของบริษัทร่วมหุ้น หรือมีคุณสมบัติตามองค์ประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น</li> <li>(3) กรรมการบริษัทร่วมหุ้นสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นได้</li> </ol>	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่</p> <p>(6) ในกรณีที่เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน กรรมการต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น</p> <p>นอกจากนั้น กฎหมายบริษัทมหาชน ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทกำหนดข้อจำกัดใดๆ อันมีลักษณะเป็นการกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ</p>		
(ข) การแต่งตั้งกรรมการ	<p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทมหาชน โดยวิธีการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการท่านใดมากน้อยเพียงใดก็ได้</p>	<p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทร่วมหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อตัวแทนของตนเองเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัทร่วมหุ้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎบัตร (Charter)</p> <p>ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะมีการแต่งตั้ง และผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการรายเดียวหรือหลายรายได้ ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทร่วมหุ้นจะพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการออกเสียงลงคะแนนสูงสุดและนับถัดลง</p>	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี</p> <p>อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทมหาชนมีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการไว้เป็นอย่างอื่น ข้อบังคับนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกกรรมการ</p>	<p>ไปจนกระทั่งได้กรรมการครบตามจำนวนที่ต้องการ ในกรณีที่ที่มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการรายสุดท้ายได้คะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่า 1 ราย ให้ทำการออกเสียงลงคะแนนใหม่ระหว่างบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว</p>	
(ค) การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ	<p>กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาในข้อ 6(ก) (คุณสมบัติของกรรมการ)</p> <p>(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>(3) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ขาดคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่กล่าวมาในข้อ 6(ก) (คุณสมบัติของกรรมการ)</p> <p>(2) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย</p> <p>(3) ยื่นจดหมายลาออก</p> <p>(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยมติพิเศษให้ออกจากตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	(4) ยื่นจดหมายลาออก โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท	(5) กรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัท	
<b>7. การจัดประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท</b>			
(ก) การเรียกประชุมคณะกรรมการ	<p>ประธานคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยต้องจัดให้มีการประชุมขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง</p> <p>(2) เมื่อกรรมการบริษัทตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มิได้รับการร้องขอ</p>	<p>ประธานคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในเวลาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แต่อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง</p> <p>นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการอาจเรียกประชุมพิเศษคณะกรรมการในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ตามคำร้องขอของคณะกรรมการควบคุม</p> <p>(2) ตามคำร้องขอของระดับผู้จัดการทั่วไปหรือผู้จัดการอื่นๆ อย่างน้อย 5 รายขึ้นไป</p> <p>(3) ตามคำร้องขอของกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป</p> <p>(4) กรณีอื่นตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น</p> <p>ในกรณีที่มีการร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการข้างต้น ประธานคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว และหากประธาน</p>	<p>ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดเงื่อนไขการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายวิสาหกิจ และได้กำหนดเพิ่มเติมให้คณะกรรมการสามารถประชุมได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <p><u>การประชุมทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่น</u> ในกรณีที่กรรมการทั้งหมดหรือส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน แต่สามารถรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการประชุมทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นได้อย่างชัดเจนและทันที โดยมติที่ออกมาจากการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวนี้จะมีผลทันทีที่การประชุมได้สิ้นสุดลงและได้มีการยืนยันโดยการลงนามของกรรมการทุกคนที่เข้าร่วมประชุม</p> <p>การประชุมโดยการรวบรวมการลงมติเป็นลาย</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		<p>คณะกรรมการมีได้ดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้น ประธานคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทร่วมหุ้น และบุคคลผู้ร้องขอให้มีการจัดประชุม</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการมีสิทธิเรียกประชุมคณะกรรมการแทนประธานคณะกรรมการได้</p>	<p>ลักษณะอักษร (มติเวียน) การอนุมัติกิจการโดยการใช้มติเวียนนั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 51% ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่าจำนวน 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งหมด โดยมติเวียนที่ได้จากการประชุมดังกล่าวต้องได้รับการลงนามโดยกรรมการทุกคนซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงจึงจะมีผลและใช้บังคับได้เหมือนกับการประชุมคณะกรรมการในลักษณะปกติ</p>
(ข) การส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการนั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการจะต้องมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้นกำหนดไว้เป็นประการอื่น</p> <p>ในหนังสือนัดประชุมจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุมที่จะพิจารณาหรือ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องและบัตรลงคะแนน โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวสามารถจัดส่งด้วยวิธีใดๆ ก็ได้ แต่จะต้องส่งถึงกรรมการแต่ละรายตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้กับบริษัทร่วมหุ้น</p>	<p>ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ</p>
(ค) องค์กรประชุม	<p>ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน</p>	<p>ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าการประชุมคณะกรรมการ</p>	<p>กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดองค์กรประชุมคณะกรรมการไว้สูงกว่าที่กำหนดในกฎหมาย</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
คณะกรรมการ	กรรมการทั้งหมด	ข้างต้นไม่มีกรรมการมาประชุมครบถ้วนเป็นองค์ประชุม ให้เรียกนัดประชุมใหม่ภายใน 7 วัน และการประชุมครั้งหลังนี้ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง	ประเทศไทย ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดองค์ประชุมไว้เช่นเดียวกับกฎหมายวิสาหกิจ คือ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคือ 5 คน
(ง) การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เข้าประชุมคณะกรรมการ	กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้	กรรมการอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ หากได้รับอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมหุ้นในเวลาก่อนเริ่มประชุม	กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดให้กรรมการสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนได้ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการซึ่งบริษัทฯ ส่งไปเป็นกรรมการในอมตะเวียดนาม สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนได้ตามที่กำหนดในกฎหมายประเทศเวียดนาม แต่ผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงตามที่กรรมการคนนั้นกำหนดไว้เท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแบบฟอร์มการมอบฉันทะเพื่อให้กรรมการทุกคนปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
<b>8. การออกเสียงลงมติและมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท</b>			
	การออกเสียงลงมติเพื่อความเห็นชอบกิจการใดๆ ในที่	การออกเสียงลงมติเพื่อความเห็นชอบกิจการใดๆ ในที่	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>ประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมสามารถออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p>	
<b>9. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท</b>			
(ก) อำนาจในการดำเนินกิจการของบริษัท	<p>คณะกรรมการของบริษัทมหาชนมีอำนาจบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทร่วมหุ้นต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น สัญญาจ้างแรงงาน และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการใดที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น สัญญาจ้างแรงงาน และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และส่งผลให้บริษัทร่วมหุ้นได้รับความเสียหาย กรรมการที่พิจารณาอนุมัติการดำเนินการดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทร่วมหุ้น โดยกรรมการรายใดที่ได้คัดค้านการลงมติอนุมัติการดำเนินการดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าว</p>	<p>ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดขอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนครอบคลุมตามที่กฎหมายวิสาหกิจกำหนด</p>



เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
(ข) อำนาจในการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท หรือของบริษัทในเครือ	ที่ประชุมคณะกรรมการไม่สามารถตัดสินใจในการขาย หรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนทั้งหมดหรือในส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น แต่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบการทำสัญญาซื้อ ขาย กู้ยืม ให้ยืม และสัญญาใดๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 35% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฉบับล่าสุด  ในกรณีที่ธุรกรรมข้างต้นมีมูลค่าตั้งแต่ 35% ขึ้นไปของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฉบับล่าสุด (หรือมีมูลค่าอื่นหากกำหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัท) ต้องได้รับอนุมัติโดยมติทั่วไปของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ  อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการของอมตะ เวียดนาม ต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการดำเนินการเมื่อมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม มีมติให้นำนโยบายข้างต้นมาปรับใช้กับการดำเนินของอมตะ เวียดนาม
(ค) อำนาจของกรรมการในการออกและจัดสรรหุ้น	อำนาจในการออกหุ้นใหม่ของบริษัทมหาชนเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น  ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการจะดำเนินการเสนอเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นใหม่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยอาศัยมติพิเศษ	การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมหุ้นนั้นจะทำได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 65% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม เว้นแต่กฎบัตร (Charter) ของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ
(ง) หน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท (Fiduciary Duty)	กฎหมายบริษัทมหาชนและกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย	กฎหมายวิสาหกิจ กำหนดหน้าที่ของกรรมการบริษัทร่วมหุ้น ดังนี้  (1) ต้องใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิสาหกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเยี่ยงวิญญูณชนผู้ประกอบการซึ่งกันและกัน</p> <p>ในกรณีที่กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือการทำธุรกิจนั้นย่อมไม่มีผลผูกพันบริษัท</p>	<p>อื่นๆ กฎบัตร (Charter) ของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(2) ต้องใช้สิทธิและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร เพื่อให้เกิดประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(3) ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น โดยใช้ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการและโอกาสทางธุรกิจ ไม่ใช่ตำแหน่งและอำนาจไปในทางที่ผิด และต้องไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือของบุคคลอื่นใด</p> <p>(4) ต้องแจ้งข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมโดยทันที ซึ่งประกาศแจ้งนี้ต้องติดไว้ ณ สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท</p>	
(จ) หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	<p>กรรมการบริษัทมหาชนต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการกระทำดังต่อไปนี้เป็นการ</p>	<p>กฎหมายวิสาหกิจไม่ได้กำหนดชัดเจนในเรื่องหน้าที่ของกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม กฎหมายวิสาหกิจกำหนดดังนี้</p> <p>(1) การเข้าสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทร่วมหุ้นและกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ซึ่งมีมูลค่า</p>	<p>ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม ได้กำหนดให้การเข้าทำสัญญาหรือความตกลงใดๆ ระหว่างอมตะ เวียดนามกับกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือนิติบุคคลใดๆ</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>กระทำที่ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(1) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(2) การใช้ข้อมูลบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว</p> <p>(3) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด</p>	<p>น้อยกว่า 35% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดของตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฉบับล่าสุด (หรือมูลค่าต่ำกว่าตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น) ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ</p> <p>(2) การเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องได้รับการอนุมัติโดยมติทั่วไปของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ที่บุคคลข้างต้นมีส่วนได้เสียสามารถทำได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในกรณีที่มูลค่าตามสัญญาไม่เกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของอมตะ เวียดนาม ตามงบการเงินล่าสุด จะต้องเปิดเผยรายละเอียดและส่วนได้เสียที่สำคัญของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และได้มีการอนุมัติการเข้าทำสัญญาดังกล่าว โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ออกเสียงลงคะแนนด้วย</li> <li>- ในกรณีที่มูลค่าตามสัญญาเกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของอมตะ เวียดนาม ตามงบการเงินล่าสุด จะต้องเปิดเผยรายละเอียดและส่วนได้เสียที่สำคัญของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียต่อผู้ถือหุ้น และที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมติทั่วไปอนุมัติการเข้าทำสัญญาดังกล่าว</li> <li>- องค์กรที่ปรึกษาอิสระให้ความเห็นว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผลในทุกด้านต่อผู้ถือหุ้น</li> </ul>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
(ฉ) การให้กรรมการกู้ยืมเงิน	<p>บริษัทมหาชนจะให้กู้ยืมเงิน (รวมทั้งการเข้าค้ำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และการให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืม) แก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทไม่ได้เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) เป็นการกู้ยืมเงินตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง หรือ</p> <p>(2) เป็นการให้กู้ยืมเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายอื่นใด</p> <p>ทั้งนี้ การให้กู้ยืมเงินดังต่อไปนี้ ถือเป็น การให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p> <p>(1) การให้กู้ยืมเงินแก่คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง</p> <p>(2) การให้กู้ยืมเงินแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้าง คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างนั้นเป็นหุ้นส่วน</p> <p>(3) การให้กู้ยืมเงินแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้าง คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ</p>	<p>กฎหมายวิสาหกิจไม่มีบทบัญญัติใดๆ ที่ห้ามโดยชัดแจ้งมิให้บริษัทร่วมหุ้นที่ไม่ได้เป็นบริษัทมหาชน (กรณีของอมตะเวียดนาม) ให้กู้ ให้หลักทรัพย์หรือเข้าค้ำประกันกรรมการของตน อย่างไรก็ตาม กฎหมายวิสาหกิจถือว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของรายการนั้นๆ</p> <p>อย่างไรก็ดี กฎหมายวิสาหกิจไม่อนุญาตให้บริษัทร่วมหุ้นที่เป็นบริษัทมหาชนให้กู้หรือค้ำประกันให้แก่กรรมการของตนวันแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ</p> <p>อย่างไรก็ตาม กฎบัตร (Charter) ของอมตะเวียดนาม ได้กำหนดห้ามมิให้อมตะ เวียดนามให้กู้ยืมเงิน เข้าค้ำประกันหรือให้สินเชื่อแก่กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว หรือนิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลข้างต้นมีส่วนได้เสีย เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นประการอื่น</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>ภาวะของกรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างนั้นเป็นหุ้นส่วน จำพวกไม่จำกัดความรับผิด</p> <p>(4) การให้ กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้าง คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น ถือหุ้นรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น</p>		
(ข) การให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินในการซื้อหุ้น ของบริษัทหรือบริษัทใน เครือ	ไม่มีบทบัญญัติใดภายใต้กฎหมายประเทศไทยที่กำหนดในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม กรณีที่บุคคลยืมเงินจากบริษัท มหาชนเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทนั้นถือเป็น nominee (Nominee) ของบริษัท อันจะส่งผลให้ถือว่าบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของ ตนเอง ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน	ไม่มีบทบัญญัติใดภายใต้กฎหมายประเทศเวียดนามที่กำหนดในเรื่องนี้	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ
(ข) การเปิดเผยส่วนได้เสีย ของกรรมการในการเข้า ทำสัญญากับบริษัท	กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อเกิด เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ <p>(1) กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดย ต้องระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อ ของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)</p>	กรรมการบริษัทร่วมหุ้นต้องรายงานส่วนได้เสียของตนที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมหุ้นให้บริษัททราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดส่วนได้เสียนั้นขึ้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ <p>(1) ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจใดๆ ที่กรรมการรายดังกล่าวถือ หุ้น</p> <p>(2) ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจใดๆ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการรายดังกล่าวร่วมกันหรือแยกกันถือหุ้นใน</p>	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	(2) กรรมการคนใดถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยต้องระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)	จำนวนมากกว่า 10% ของทุนจดทะเบียนของวิสาหกิจนั้น  นอกจากนี้ นิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทกับกรรมการของบริษัท หรือกับวิสาหกิจตาม (1) และ (2) ข้างต้นจะต้องรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและต้องประกาศและเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท	
(ง) การประกอบกิจการแข่งขันกับบริษัทของกรรมการ	หากกรรมการคนใดประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น โดยมีได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการนั้น และหากปรากฏว่าบริษัทได้รับความเสียหายจากการนั้น และบริษัทไม่ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการดังกล่าว  ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะแจ้งเป็นหนังสือ	กฎหมายวิสาหกิจ ไม่ได้กำหนดห้ามไม่ให้คณะกรรมการบริษัทประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	แม้กฎหมายวิสาหกิจและกฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม ไม่ได้กำหนดเรื่องการประกอบกิจการแข่งขันของกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการของอมตะ เวียดนาม จำนวน 5 คน เป็นกรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ไปบริหารจัดการอมตะ เวียดนาม ดังนั้นกรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และสัญญาแต่งตั้งกรรมการ (สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัทฯ) ซึ่งอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้เข้าไปเป็นกรรมการอมตะ เวียดนาม กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงกำหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจในการบริหารจัดการอมตะ เวียดนาม ซึ่งต้องดำเนินการให้

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	ให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องก็ได้		เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของ กรรมการและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของอมตะ เวียดนาม ในแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของอมตะ เวียดนามโดยแนวทางปฏิบัติกำหนดให้อมตะ เวียดนามเปิดเผยและรายงานให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือ กรรมการ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของอมตะ เวียดนาม บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นสำคัญ และกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับอมตะ เวียดนาม บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
(ญ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในกรณีที่	กรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน	กฎหมายวิสาหกิจไม่ได้กำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการในกรณีที่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนไว้เป็นการ	กฎหมายวิสาหกิจและกฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนามไม่ได้กำหนดในเรื่องนี้ไว้เป็นการ

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน	<p>รายงานประจำปีของบริษัท หรือจัดทำเอกสารดังกล่าวโดยมีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนนั้น คณะกรรมการต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับไม่เกิน 20,000 บาท</p> <p>นอกจากนี้ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป หากการแสดงความดังกล่าวเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ เช่น การให้ข้อมูลประกอบการขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการปลอมเอกสารข้างต้นขึ้นทั้งฉบับหรือบางส่วนหรือแก้ไขหรือทอนข้อความในเอกสารดังกล่าว โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชน เพื่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง กรรมการอาจมีความผิดอาญาฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมอีกด้วย</p>	เฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนนั้น ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย (Legal Representative) <sup>4</sup> และประธานฝ่ายบัญชี (Chief Accountant) ต้องร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น	เฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตาม กรรมการของอมตะ เวียดนาม จำนวน 5 คน เป็นกรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ไปบริหารจัดการอมตะ เวียดนาม ดังนั้น กรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด โดยรวมถึงการจัดทำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน

<sup>4</sup> ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย (Legal Representative)<sup>4</sup> คือ ผู้มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาหรือกระทำการใดๆ ในฐานะผู้กระทำการแทนบริษัทร่วมหุ้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวคือประธานคณะกรรมการ



เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
<b>10. คำตอบแทนกรรมการ</b>			
	<p>กฎหมายบริษัทมหาชนกำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท</p> <p>ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดในเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p>	<p>กฎหมายวิสาหกิจกำหนดให้บริษัทมีสิทธิจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินเดือนให้แก่กรรมการบริษัท ตามผลประกอบการและกำไรของบริษัท เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎบัตร (Charter) ของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบโดยมติทั่วไปของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ</p>
<b>11. คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการควบคุม (Inspection Committee)</b>			
	<p>กฎเกณฑ์ของก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p>	<p><u>คณะกรรมการควบคุม (Inspection Committee)</u></p> <p>กฎหมายวิสาหกิจกำหนดให้บริษัทร่วมหุ้นที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องมีคณะกรรมการควบคุม</p> <p>(1) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามากกว่า 11 คนขึ้นไป หรือ</p> <p>(2) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลหนึ่งรายถือหุ้นมากกว่า 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมตามกฎหมายวิสาหกิจ มี</p>	<p>กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดให้มีกรรมการควบคุมจำนวน 3-5 คน และกำหนดการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม เป็นไปตามกฎหมายวิสาหกิจ</p> <p>นอกจากนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดให้กรรมการควบคุมอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		ลักษณะและอำนาจหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายของก.ล.ต. <u>คณะกรรมการอิสระ</u> กฎหมายวิสาหกิจไม่ได้กำหนดเรื่องคณะกรรมการอิสระไว้โดยเฉพาะ	อิสระซึ่งจะต้องมีใช้พนักงานในแผนกบัญชีและการเงินของ อมตะ เวียดนาม และมีใช้พนักงานของบริษัทผู้สอบบัญชีอิสระที่ทำการตรวจสอบงบการเงินของอมตะ เวียดนาม
(ก) การแต่งตั้งกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ/ควบคุม	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนโดยมติทั่วไปมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนโดยมติทั่วไปมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการอิสระ/ควบคุม	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ
(ข) จำนวนกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง	<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน <u>คณะกรรมการอิสระ</u> ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กฎหมายของก.ล.ต. ไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระ	<u>คณะกรรมการควบคุม</u> ต้องมีจำนวน 3-5 คนหรือตามที่กำหนดในกฎบัตร (charter) บริษัท โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 ปี และกรรมการที่ครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ <u>คณะกรรมการอิสระ</u> กฎหมายวิสาหกิจไม่ได้กำหนดจำนวนของคณะกรรมการ	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดให้คณะกรรมการควบคุมมีจำนวน 3 คน และมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยกำหนดให้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวิสาหกิจกำหนด
(ค) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ/ควบคุม	คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้ (1) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (2) ถือหุ้นไม่เกิน 1% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง	<u>คณะกรรมการควบคุม</u> คุณสมบัติของกรรมการควบคุมมีดังต่อไปนี้ (1) มีความสามารถทางแพ่งในการกระทำการใดๆ โดยสมบูรณ์ รวมถึงไม่ถูกห้ามในการจัดตั้งและจัดการ	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>(3) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเคยเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ ผู้สอบบัญชี เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>(5) ไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>(6) กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>วิสาหกิจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายวิสาหกิจ</p> <p>(2) ไม่เป็นสามีหรือภรรยา บิดา บิดาบุญธรรม มารดา มารดาบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และพี่น้องทางสายโลหิตกับสมาชิกรายใดๆ ของคณะกรรมการ และผู้จัดการรายอื่นๆ ของบริษัทร่วมหุ้น</p> <p>(3) ไม่ดำรงตำแหน่งตำแหน่งบริหารในบริษัทร่วมหุ้น</p> <p>(4) ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นหรือพนักงานของบริษัทร่วมหุ้น</p> <p>นอกจากนี้ สมาชิกของคณะกรรมการควบคุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเวียดนาม และหัวหน้าคณะกรรมการควบคุมจะต้องเป็นนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีประจำของบริษัทร่วมหุ้น เว้นแต่ได้กำหนดมาตรฐานที่สูงกว่าในกฎบัตร (Charter)</p> <p>คณะกรรมการอิสระ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีลักษณะเช่นเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการตั้งที่ระบุไว้ในข้อ 6(ก) (คุณสมบัติของกรรมการ)</p>	
(ง) อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการอิสระ/ ตรวจสอบ/ควบคุม	คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	<p>คณะกรรมการควบคุม มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ควบคุมดูแลการบริหารจัดการกิจการของ</p>	กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมไว้กว้างกว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>(1) สอบทานความถูกต้องและเพียงพอของรายงานทางการเงิน</p> <p>(2) สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของบริษัท โดยให้ความเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในได้</p> <p>(3) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยจัดให้มีการประชุมร่วมกัน 1 ครั้งต่อปี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ</p> <p>(4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน</p> <p>(5) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท</p> <p><u>คณะกรรมการอิสระ</u> มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับอำนาจ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทร่วมหุ้น และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย</p> <p>(2) ตรวจสอบภาระหน้าที่ความชอบด้วยกฎหมาย ความถูกต้องในการบริหารจัดการธุรกิจ การบัญชี งานด้านการจัดทำข้อมูลสถิติ และการจัดทำงบการเงิน</p> <p>(3) จัดทำและยื่นรายงานการประเมินต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงินและธุรกิจของบริษัทร่วมหุ้น และรายงานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ</p> <p>(4) ตรวจสอบ ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการเตือนล่วงหน้า</p> <p>(5) ตรวจสอบบัญชี เอกสารอื่นๆ และการบริหารจัดการของบริษัทร่วมหุ้นตามจำเป็นหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(6) ดำเนินการตรวจสอบกิจการใดๆ ที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 10% และถือเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตามที่กฎบัตร (charter) บริษัทกำหนดให้ร้องขอได้ โดยคณะกรรมการควบคุมจะต้องยื่นรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมหุ้นและผู้ถือหุ้นผู้ร้องขอภายใน 7 วันทำการ</p>	<p>ในกฎหมายประเทศไทย</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตั้งที่ระบุไว้ในข้อ 9 (อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท)	<p>นับจากวันที่ได้รับการร้องขอดังกล่าว</p> <p>(7) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงองค์กรและธุรกิจของบริษัท ร่วมหุ้นต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(8) ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่ากรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทหรือผู้จัดการทั่วไปกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวิสาหกิจ คณะกรรมการควบคุมมีหน้าที่จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมการเพื่อร้องขอให้ยุติการกระทำดังกล่าวและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น</p> <p>(9) มีสิทธิเข้าร่วมอภิปรายในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและที่ประชุมกรรมการ</p> <p>(10) ให้ที่ปรึกษาอิสระหรือแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ร่วมหุ้นปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>(11) คณะกรรมการควบคุมจะปรึกษากับคณะกรรมการก่อนส่งรายงาน ข้อสรุป หรือ ข้อเสนอแนะไปยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้</p> <p>(12) ใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายวิสาหกิจ กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้นและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		คณะกรรมการอิสระ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตั้งที่ระบุไว้ในข้อ 9 (อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท)	
<b>12. การเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ/ผู้ถือหุ้น</b>			
	<p>กฎหมายบริษัทมหาชนกำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท</p> <p>นอกจากนั้น กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังกำหนดให้เลขานุการบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>บริษัทร่วมหุ้นต้องเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ไว้ที่สำนักงานใหญ่</p> <p>(1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(2) รายนามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(3) มติที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการรวมถึงเอกสารประกอบการประชุม</p>	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ
<b>13. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์</b>			
	<p>กฎหมายบริษัทมหาชนไม่ได้กำหนดเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไว้ชัดเจน</p> <p>อย่างไรก็ดี ในกรณีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการ กล่าวคือ การเข้าไปหรือตกลงเข้าทำ</p>	<p>กฎหมายวิสาหกิจกำหนดเพียงหลักเกณฑ์ในการอนุมัติในกรณีที่บริษัทร่วมหุ้นลงทุนหรือการขายสินทรัพย์ไว้เท่านั้น (โปรดพิจารณาข้อ 9(ข) (อำนาจในการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท หรือของบริษัทในเครือ)) แต่ไม่ได้กำหนดเรื่อง</p>	<p>กฎหมายประเทศเวียดนามและกฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม ไม่ได้กำหนดเรื่องการดำเนินการของบริษัทร่วมหุ้นเมื่อมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไว้ชัดเจน</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	สัญญา ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือก่อให้เกิดสิทธิ หรือสละสิทธิในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนจะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และดำเนินการตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด.	การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไว้ชัดเจน	อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม ได้มีมติอนุมัติให้นำนโยบายการดำเนินการเมื่อมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของประเทศไทย (เช่น ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2554 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น) มาปรับใช้กับอมตะ เวียดนาม
<b>14. การชำระเงินทุน</b>			
	บริษัทมหาชนอาจออกและเสนอขายหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนได้ แต่ต้องมีผู้จองซื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ไม่อาจชำระเพียงบางส่วนหรือขอหักกลบลบหนี้ได้ เมื่อบริษัทมหาชนได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วจึงจะดำเนินการจดทะเบียนตั้งบริษัทต่อไป	ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทร่วมหุ้นจะต้องยื่นจดทะเบียนกำหนดการชำระเงินทุนของบริษัทร่วมหุ้นและปฏิบัติตามกำหนดการดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทร่วมหุ้นจะต้องร่วมกันชำระเงินทุนอย่างน้อย 20% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด และดำเนินการจดทะเบียนบริษัทภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate)	กฎหมายบริษัทมหาชนกำหนดให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายวิสาหกิจ  อย่างไรก็ดี ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของอมตะ เวียดนามนั้นได้รับการชำระครบถ้วนแล้ว

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		<p>ในกรณีที่ผู้เริ่มก่อตั้งชำระค่าหุ้นที่ค้างไว้มิครบ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนรับผิดชอบจำนวนที่ค้างชำระ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบสัดส่วนของการถือหุ้นของตน หรือโอนสิทธิไปให้บุคคลภายนอกที่ตกลงรับผิดชอบค่าหุ้นทั้งหมด โดยบุคคลนั้นจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งแทนคนเดิม</p> <p>ภายหลัง 3 ปี นับแต่วันจัดตั้งบริษัทร่วมหุ้น หากมีหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลืออยู่ บริษัทร่วมหุ้นจะต้องลดทุนให้เหลือเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้มีการชำระราคาแล้ว</p>	
<b>15. การโอนหุ้น</b>			
	<p>การโอนหุ้นในบริษัทมหาชนสามารถทำได้โดยเสรี โดยผู้ถือหุ้นสลักหลังใบหุ้น ระบุชื่อผู้โอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอน พร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน โดยการโอนหุ้นจะมีผลบังคับกับบริษัทและบุคคลภายนอกเมื่อได้มีการแจ้งการโอนหุ้นต่อบริษัทและบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น</p> <p>การโอนหุ้นในบริษัทจดทะเบียน สามารถทำได้โดยเสรีในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์</p>	<p>การโอนหุ้นในบริษัทร่วมหุ้นสามารถทำได้โดยเสรี เว้นแต่หุ้นบุริมสิทธิด้านการลงมติ (Voting preference shares) และหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทร่วมหุ้นไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้เริ่มก่อตั้งได้ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รับใบสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) (เว้นแต่ได้รับอนุมัติโดยมติทั่วไปของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)</p>	<p>ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดห้ามโอนหุ้นในกรณีที่หุ้นนั้นยังมิได้มีการส่งใช้ค่าหุ้นจนครบถ้วน และหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลด้วย</p>



เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	(ประเทศไทย) จำกัด จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน บันทึกข้อมูลการโอนหลักทรัพย์และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์	ทั้งนี้ การโอนหุ้นสามารถทำได้โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยการส่งมอบใบหุ้นและลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอนในใบหุ้น โดยการโอนหุ้นจะมีผลบังคับกับบริษัทร่วมหุ้นและบุคคลภายนอกเมื่อได้มีการแจ้งการโอนหุ้นต่อบริษัทร่วมหุ้นและบริษัทร่วมหุ้นบันทึกการโอนหุ้นดังกล่าวลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  ในกรณีที่ผู้รับโอนเป็นชาวต่างชาติ การโอนหุ้นจะมีผลบังคับต่อบุคคลภายนอกเมื่อได้มีการบันทึกการโอนหุ้นและเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นในใบสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) โดยบริษัทร่วมหุ้นเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวในใบสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
<b>16. การซื้อหุ้นคืน</b>			
	บริษัทมหาชนเป็นเจ้าของหุ้นของตนเองไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมหาชนอาจซื้อหุ้นคืนได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  1) บริษัทมหาชนอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ	ผู้ถือหุ้นอาจถอนเงินทุนของตนเองได้หากหุ้นทั้งหมดถูกซื้อคืนโดยบริษัทร่วมหุ้นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด (โปรดพิจารณา กรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านการรวบรวมบริษัทในข้อ 20 (ข)) หรือจำหน่ายไปยังบุคคลอื่น  ในกรณีที่มีการออกหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทร่วมหุ้นจะต้องไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิที่ไถ่ถอนได้ (Redeemable preference	กฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดให้บริษัทซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นได้ แต่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อหุ้นคืนไว้ต่างกัน  กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดเงื่อนไขให้บริษัทเรียกหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นได้ หากผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไม่ชำระค่าหุ้นให้ครบถ้วน

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>สิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นดังกล่าวเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>2) บริษัทมหาชนอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทมหาชนถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล และบริษัทมหาชนจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนออกไปเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนในแต่ละคราว และต้องจำหน่ายให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นและต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการจำหน่ายหุ้นใหม่ ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทมหาชนลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>	<p>shares) ดังกล่าวเมื่อเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในใบหุ้นครบถ้วน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ โดยหุ้นที่เรียกคืนจะถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทร่วมหุ้นและสามารถนำไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นต่อไป</p>
<b>17. การจ่ายเงินปันผล</b>			
	บริษัทมหาชนจะจ่ายเงินปันผลได้เฉพาะกรณีที่บริษัทมี	การจ่ายเงินปันผลทำได้เฉพาะกรณีที่บริษัทร่วมหุ้นมีกำไร	กฎหมายประเทศเวียดนามกำหนดให้บริษัท

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>กำไรเท่านั้น ทั้งนี้ หากปรากฏว่าบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ก็ไม้อาจจ่ายเงินปันผลได้</p> <p>เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรก็ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยมติทั่วไป ทั้งนี้ ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์</p> <p>ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวหากข้อบังคับของบริษัทมหาชนให้ทำได้ และบริษัทมีกำไรพอสมควร</p>	<p>ในปีนั้นๆ หรือในกรณีมีกำไรสะสม และได้ชำระภาษีและหนี้ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยในการจ่ายเงินปันผลนั้น อาจชำระเป็นเงินสด หุ้น หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น</p>	<p>จ่ายเงินปันผลเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสดได้ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายประเทศไทย</p> <p>อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของอมตะเวียดนาม ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมอมตะ เวียดนาม ไม่มีนโยบายให้อมตะเวียดนาม จ่ายเงินปันผลเป็นทรัพย์สินอื่น ๆ นอกจากเงินสดหรือหุ้น เว้นแต่จะพิจารณาแล้วเห็นถึงความจำเป็น</p> <p>นอกจากนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะเวียดนาม กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของอมตะ เวียดนาม แต่จะต้องไม่เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการเสนอ</li> <li>(2) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากอมตะ เวียดนามมีกำไรพอที่จะจ่ายได้</li> <li>(3) ห้ามจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินปันผล</li> </ol>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
<b>18. หน้าที่ในการยื่นงบการเงิน</b>			
	<p>บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมสำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สำหรับงบดุลนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 1 วัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ</p> <p>ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตาม บริษัทต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท</p>	<p>บริษัทร่วมหุ้นมีหน้าที่ยื่นงบการเงินรายปีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกฎหมายว่าด้วยการบัญชีได้กำหนดหน้าที่ดังกล่าวไว้เพิ่มเติมให้บริษัทร่วมหุ้นมีหน้าที่ยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานทางภาษี หน่วยงานทางสถิติ หน่วยงานผู้อนุญาต และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอื่นใดภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นรอบปีบัญชี</p> <p>ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตาม บริษัทต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับในอัตรา 5,000,000 – 30,000,000 เวียดนาม ด่ง</p>	<p>ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดให้อมตะ เวียดนาม มีหน้าที่จัดเตรียมงบการเงินและตรวจทานโดยผู้สอบบัญชี และมีหน้าที่ยื่นงบการเงินดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีซึ่งในที่นี้คือ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม</p>
<b>19. การเพิ่มทุนและลดทุน</b>			
(ก) การเพิ่มทุน	<p>กฎหมายบริษัทมหาชนได้กำหนดให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยการออกหุ้นใหม่ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่ยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือ</p>	<p>บริษัทร่วมหุ้น สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้โดยการออกหุ้นใหม่ โดยบริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 65% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม</p>	<p>ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ</p> <p>(3) ได้มีการนำมติที่ประชุมนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติดังกล่าว</p> <p>อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่นั้นได้</p>		
(ข) การลดทุน	<p>บริษัทมหาชนอาจลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดย (1) การลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือ (2) การลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง แต่จะลดทุนให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได้</p> <p>ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสมและได้มีการชดเชยขาดทุนสะสมตามที่กฎหมายกำหนดแล้วยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4</p>	<p>บริษัทร่วมหุ้นอาจลดลดทุนได้จากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดย (1) การลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือ (2) การลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง ในกรณีที่บริษัทต้องยังสามารถรับผิดชอบภาระทางการเงินและในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>ภายหลัง 3 ปี นับแต่วันจัดตั้งบริษัทร่วมหุ้น หากมีหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลืออยู่ บริษัทร่วมหุ้นจะต้องลดทุนให้เหลือเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้มีการชำระ</p>	<p>กฎหมายไทยเปิดโอกาสให้ลดทุนจดทะเบียนต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดได้ แต่กฎหมายเวียดนามไม่ได้กำหนดทุนขั้นต่ำในการลดทุนจดทะเบียนไว้</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>ลงทุนทั้งหมดก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นจะทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะต้องนำมติไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ</p>	<p>ราคาแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ ในการลดทุนจะทำได้เมื่อบริษัทได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 65% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม</p>	

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
<b>20. การควบรวมบริษัท</b>			
(ก) การควบรวมบริษัทตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป	<p>กฎหมายบริษัทมหาชนกำหนดว่า บริษัทมหาชนตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป หรือบริษัทมหาชนกับบริษัทเอกชนจะควบกันเป็นบริษัทก็ได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทที่จะควบกันลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่เป็นการควบกับบริษัทเอกชน จะต้องมิตพิเศษตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p> <p>เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทได้มิตให้ควบรวมบริษัทแล้วนั้น บริษัทที่ควบรวมกันจะต้องมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ร่วมกัน องค์กรประชุมของที่ประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทที่จะควบกันมาประชุม</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะต้องมีหนังสือแจ้งมติการควบรวมกับบริษัทอื่นไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น ในกรณีที่มีการคัดค้าน บริษัทจะควบรวมไม่ได้จนกว่าจะได้</p>	<p>กฎหมายวิสาหกิจ กำหนดให้มีทั้งการควบและรวมบริษัทซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้</p> <p>การควบบริษัท (Merger of Enterprises) หมายถึง การที่บริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในประเภทเดียวกัน (ซึ่งเรียกว่า “บริษัทที่ถูกควบ”) ควบเข้ากับบริษัทอื่น (ซึ่งเรียกว่า “บริษัทที่ควบ”) โดยการโอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายของบริษัทที่ถูกควบไปยังบริษัทที่ควบ โดยบริษัทที่ถูกควบจะสิ้นสุดความเป็นบริษัทไปในเวลาเดียวกันด้วย</p> <p>การควบบริษัทต้องดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) บริษัทที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาการควบกิจการและกฎบัตร (Charter) ของบริษัทที่ควบใหม่</li> <li>(2) สมาชิก เจ้าของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบต่อสัญญาการควบกิจการและกฎบัตร (Charter) ของบริษัทที่ควบ และดำเนินการจดทะเบียนควบบริษัท ในกรณีดังกล่าวเอกสารการจดทะเบียนควบบริษัทต้องประกอบด้วยสัญญาการควบกิจการ โดยต้องส่งสัญญาการควบ</li> </ol>	การควบรวมบริษัทตามกฎหมายประเทศไทย มีลักษณะเช่นเดียวกับการรวมบริษัท (Consolidation of Enterprises) ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายประเทศเวียดนาม

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>ชำระหนี้หรือให้ประกันหนี้เพื่อหนี้สินแล้ว</p> <p>เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว ให้บริษัทเดิมหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล บริษัทที่ควบกันและจดทะเบียนแล้วย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทเหล่านั้นทั้งหมด</p>	<p>กิจการให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมด และแจ้งให้พนักงานบริษัทที่ควบทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(3) หลังจากการจดทะเบียนควบบริษัทเสร็จสิ้น บริษัทที่ถูกควบจะสิ้นสุดความเป็นบริษัททันที บริษัทที่ควบจะรับเอาสิทธิและประโยชน์ทางกฎหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบในหนี้ที่ค้างชำระ สัญญาจ้างงาน และ/หรือความรับผิดชอบทางทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทที่ถูกควบดังกล่าวไปด้วย</p> <p>หากบริษัทที่ควบมีส่วนแบ่งของตลาดระหว่าง 30% ถึง 50% ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทที่ถูกควบต้องรายงานให้หน่วยงานราชการผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลทราบก่อนการควบบริษัท ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการควบบริษัทที่ทำให้บริษัทที่ควบมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% ในตลาดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การรวมบริษัท (Consolidation of Enterprises) หมายถึงบริษัทประเภทเดียวกันตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป (ซึ่งเรียกว่า “บริษัทที่ถูกรวม”) ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อตั้งเป็นบริษัทใหม่ (ซึ่งเรียกว่า “บริษัทที่มีการรวม”) โดยการโอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ทางกฎหมายทั้งหมดของบริษัทที่ถูกรวมไปยังบริษัทที่มีการรวมซึ่งจัดตั้ง</p>	



เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		<p>ขึ้นใหม่ โดยบริษัทที่ถูกรวมก็จะสิ้นสุดความเป็นบริษัทไปในเวลาเดียวกัน</p> <p>การรวมบริษัทต้องดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทที่ถูกรวมจัดทำสัญญาการรวมกิจการ</p> <p>(2) สมาชิก เจ้าของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถูกรวมให้ความเห็นชอบต่อสัญญาการรวมกิจการและกฎบัตร (Charter) ของบริษัทที่มีการรวม เลือกตั้ง หรือแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ (ประธานของบริษัท) คณะกรรมการ กรรมการทั่วไปของบริษัทที่มีการรวม เพื่อดำเนินการจดทะเบียนรวมบริษัท ในกรณีดังกล่าว เอกสารการจดทะเบียนรวมบริษัท ต้องประกอบด้วย สัญญาการรวมกิจการ โดยต้องส่งสัญญาการรวมกิจการให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และแจ้งให้พนักงานของบริษัทที่รวมทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ให้ความเห็นชอบ</p> <p>(3) หากบริษัทที่รวมมีส่วนแบ่งของตลาดระหว่าง 30% ถึง 50% ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทที่ถูกรวม ต้องรายงานให้หน่วยงานราชการผู้มีอำนาจบริหารจัดการทราบก่อนการรวมบริษัท</p> <p>ห้ามมิให้มีการรวมบริษัทที่ทำให้บริษัทที่มีการรวม มีส่วน</p>	

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		<p>แบ่งตลาดมากกว่า 50% ในตลาดที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากการจดทะเบียนรวมบริษัทเสร็จสิ้น บริษัทที่ถูกรวมจะสิ้นสุดความเป็นบริษัททันที บริษัทที่มีการรวมจะรับเอาสิทธิและประโยชน์ทางกฎหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบในหน้าที่ค้างชำระ สัญญาจ้างงาน และ/หรือความรับผิดทางทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทที่ถูกรวมดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ กฎบัตร ของอมตะ เวียดนาม กำหนดว่าในการควบรวมกิจการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>	
(ข) กรณีผู้ถือหุ้นคัดค้านการควบรวมบริษัท	<p>ในกรณีที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความบริษัทแล้ว แต่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการควบรวมบริษัท บริษัทต้องจัดให้มีซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่มีมติให้ความบริษัท ในกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้ราคาตามผู้ประเมินราคาอิสระที่ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้กำหนด ถ้าผู้ถือหุ้นนั้นไม่ยอมขายภายใน 14 วัน นับแต่ได้รับคำเสนอขอซื้อให้บริษัท ดำเนินการควบรวมบริษัทต่อไปได้ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ควบกันแล้ว</p>	<p>กฎหมายวิสาหกิจกำหนดให้ ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นของตนได้ ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวต้องยื่นหนังสือคัดค้านมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทภายใน 10 วันนับจากมีมติที่ประชุม เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทต้องทำการไถ่ถอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นนั้นในราคาตลาดหรือราคาที่คำนวณตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัท ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว หากไม่สามารถตกลงกันในราคาไถ่ถอนได้ ผู้ถือหุ้นอาจขายหุ้นของตนให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัท และผู้ถือ</p>	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		หุ้นนี้อาจร้องขอให้บริษัทประเมินราคาผู้มีวิชาชีพกำหนดราคา ทั้งนี้ บริษัทต้องเสนอรายชื่อบริษัทประเมินราคาผู้มีวิชาชีพอย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเลือก และการเลือกของผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด	
<b>21. การแปรสภาพบริษัท</b>			
การแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน	บริษัทจำกัดอาจแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนได้เมื่อมีมติพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ ได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการแปรสภาพแล้ว ให้บริษัทจำกัดเดิมหมดสภาพจากการเป็นบริษัทจำกัด บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้วย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทจำกัดเดิมทั้งหมด	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนามกำหนดให้บริษัทที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนกับคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งชาติ  (1) บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน  (2) บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  (3) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 100 คน (ไม่รวมนักลงทุนสถาบัน) และมีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้าน เวียดนาม ด่ง หรือมากกว่านั้น  ภายใน 7 วันหลังจากได้รับเอกสารประกอบการจดทะเบียนครบถ้วน คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งชาติจะทำการประกาศให้สาธารณชนทราบถึงสถานะของบริษัทมหาชนในสื่อของคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งชาติ	ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
<b>22. การดำรงสถานะและการสิ้นสุดสถานะของบริษัท</b>			
	กฎหมายไม่ได้กำหนดในเรื่องนี้ไว้	<p>ในกรณีที่บริษัทร่วมหุ้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดดังต่อไปนี้ อาจส่งผลให้มีการเพิกถอนสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) และเป็นผลให้บริษัทร่วมหุ้นต้องเลิกโดยอัตโนมัติได้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงในการจดทะเบียนธุรกิจ</li> <li>(2) บุคคลที่เริ่มก่อตั้งบริษัทร่วมหุ้นจะต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องห้ามในการจัดตั้งวิสาหกิจ</li> <li>(3) จดทะเบียนภายใน 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนตั้งบริษัทร่วมหุ้น</li> <li>(4) ดำเนินกิจการ ณ สำนักงานที่ได้มีการจดทะเบียน</li> <li>(5) รายงานการดำเนินธุรกิจต่อหน่วยงานอนุญาต</li> <li>(6) ในกรณีที่มีการระงับการประกอบกิจการ บริษัทร่วมหุ้นจะต้องยื่นจดทะเบียนระงับการดำเนินกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตภายใน 1 ปี</li> <li>(7) รายงานการดำเนินธุรกิจต่อหน่วยงานอนุญาตตามที่หน่วยงานอนุญาตร้องขอ</li> </ol>	

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
		(8) ประกอบกิจการต้องห้าม	
<b>23. การเลิกบริษัท</b>			
	<p>บริษัทมหาชน จะเลิกได้ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(2) บริษัทล้มละลาย</p> <p>(3) ศาลมีคำสั่งให้เลิกบริษัท และคำสั่งนั้นต้องถึงที่สุดแล้ว</p> <p>ตามข้อ (3) ข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะร้องขอให้ศาลเลิกบริษัทก็ได้ เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมจัดตั้งบริษัทหรือการจัดทำรายงานการจัดตั้งบริษัท หรือคณะกรรมการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการชำระเงินค่าหุ้น การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือทำเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่างๆ ให้แก่บริษัทเพื่อ</p>	<p>บริษัทร่วมหุ้น จะเลิกได้ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ระยะเวลาในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น สิ้นสุดลงและไม่มี การขยายระยะเวลาออกไป</p> <p>(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 65% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม</p> <p>(3) บริษัทร่วมหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจำนวนผู้ถือหุ้นขั้นต่ำที่กำหนด (3 ราย) เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกิน 6 เดือน</p> <p>(4) มีการเพิกถอนหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ/ สิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) ของบริษัทร่วมหุ้น</p>	<p>ไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กำหนดเหตุของการเลิกบริษัทสอดคล้องกับที่กฎหมายวิสาหกิจกำหนด และได้กำหนดเหตุเพิ่มเติม กล่าวคือ บริษัทร่วมหุ้นจะเลิกได้หากบริษัทร่วมหุ้นถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>ชำระค่าหุ้น การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือการจดทะเบียนบริษัท</p> <p>(2) ถ้าจำนวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึง 15 คน</p> <p>(3) กิจการของบริษัท หากทำไปจะมีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังจะกลับฟื้นตัวได้อีก</p> <p>เมื่อมีการร้องขอให้ศาลสั่งในกรณี ตาม (1) หรือ (2) ศาลจะสั่งให้บริษัทแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน แทนการสั่งเลิกบริษัทก็ได้</p>		
<b>24. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท</b>			
	<p>การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทมหาชนจะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งต้องนำข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ</p>	<p>การแก้ไขกฎบัตร (Charter) บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 65% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม</p>	<p>ไม่มีความแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญ</p>
<b>25. ผู้สอบบัญชี</b>	<p>การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติโดยมติทั่วไปของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบไว้ และไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรง</p>	<p>กฎหมายวิสาหกิจไม่ได้กำหนดถึงการแต่งตั้ง คุณสมบัติอำนาจหน้าที่ของผู้สอบบัญชีไว้ เพียงแต่ระบุว่าต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต</p>	<p>กฎหมายประเทศเวียดนามไม่ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอมตะ เวียดนามมีมติทั่วไปกำหนดนโยบายให้ในการแต่งตั้งผู้สอบ</p>

เรื่อง	กฎหมายประเทศไทย	กฎหมายประเทศเวียดนาม	ความแตกต่างในสาระสำคัญ ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอมตะ เวียดนาม
	<p>ตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท</p> <p>ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ด้วย</p>		<p>บัญชีของอมตะ เวียดนามนั้นต้องได้รับการอนุมัติโดยมติทั่วไปของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยโดยให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมติในการแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน</p>

### 8.1.3 การลงทุนจากต่างประเทศ

#### 8.1.3.1 ข้อจำกัดในการลงทุนจากต่างประเทศ

ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนต่างชาติอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในโครงการหรือในบางพื้นที่ หากการลงทุนในโครงการหรือในพื้นที่ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ การป้องกันประเทศ ความมั่นคงของประเทศ วัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี ท้องถิ่นและศีลธรรมจรรยา และนิเวศน์สิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้ามาลงทุนในโครงการบางประเภท แต่ก็ถูก กำหนดให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโครงการลงทุน ดังต่อไปนี้

- (1) โครงการที่ส่งผลกระทบต่อ การป้องกันประเทศ ความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือความปลอดภัยของสังคม
- (2) การเงินและการธนาคาร
- (3) โครงการที่กระทบต่อการสาธารณสุข
- (4) วัฒนธรรม ข้อมูล สื่อและการพิมพ์
- (5) บริการด้านความบันเทิง
- (6) ธุรกิจสงฆ์หรือศาสนา
- (7) การสำรวจแร่และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการด้านระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
- (8) โครงการอื่นๆ ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ในการอนุญาตให้ดำเนินโครงการลงทุนโดยผู้ลงทุนต่างชาติในประเทศเวียดนาม ไม่ว่าจะ เป็นโครงการทั่วไป หรือโครงการภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขที่กำหนดตามที่ได้ระบุข้างต้นนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับโครงการลงทุนดังกล่าวได้ อาทิ เงื่อนไข เกี่ยวกับรูปแบบในการลงทุน สัญชาติของผู้ลงทุน ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในโครงการที่จะ ลงทุน ขนาดโครงการลงทุน ประเภทของสินค้าและบริการ ระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงเงื่อนไข ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทั้งนี้ เงื่อนไขโดยทั่วไปสำหรับโครงการลงทุนจากต่างประเทศ มีดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
- (2) สัญชาติของผู้ลงทุน (โครงการลงทุนบางประเภทจำกัดให้ผู้ลงทุนต้องมาจากประเทศที่เป็น ภาคีสมาชิกของสนธิสัญญาที่ประเทศเวียดนามลงนามด้วยเท่านั้น)
- (3) ประสบการณ์และใบอนุญาตที่ผู้ลงทุนจะต้องมีเกี่ยวกับโครงการที่จะลงทุน
- (4) เงื่อนไขในการอนุญาตช่วง
- (5) การจำกัดอัตราส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าวิสาหกิจใด ๆ ถือเป็นวิสาหกิจที่ลงทุนโดยผู้ลงทุนต่างชาติหรือไม่จะพิจารณา จากสัดส่วนการถือหุ้นของวิสาหกิจนั้น โดยในกรณีที่ผู้ลงทุนต่างชาติไม่วาระเดียวหรือหลายราย



เป็นเจ้าของทุนมากกว่า 49% ของทุนจดทะเบียนของวิสาหกิจนั้นจะถือว่าเป็นการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการยื่นคำขออนุญาตในการลงทุน

### 8.1.3.2 การโอนเงินออกนอกประเทศและการนำเงินปันผลออกนอกประเทศ

ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถนำเงินออกนอกประเทศเวียดนามได้ ซึ่งครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

(1) ส่งออกกำไรจากธุรกิจ

ผู้ลงทุนต่างชาติจะนำเงินปันผลออกนอกประเทศเวียดนามได้ปีละครั้ง หลังจากวิสาหกิจที่มีผู้ลงทุนต่างชาติร่วมลงทุนนั้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการเงินภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น และวิสาหกิจดังกล่าวได้ยื่นงบการเงินที่ได้ตรวจทานแล้วและยื่นแบบชำระภาษีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(2) ค่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การโอนค่าสิทธิออกนอกประเทศเวียดนาม ต้องเป็นการให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีสัญญาให้สิทธิ และ/หรือในบางกรณีต้องดำเนินการจดทะเบียนสัญญาการให้สิทธิตามเงื่อนไขของกฎหมายประเทศเวียดนามด้วย

(3) เงินต้นและดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม

การโอนเงินต้นออกนอกประเทศเวียดนาม ในกรณีที่เป็นเงินกู้ระยะยาวหรือระยะกลาง จะต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนต่อธนาคารกลางแห่งประเทศเวียดนาม (The State Bank of Vietnam) ด้วย

(4) เงินลงทุนและเงินที่ได้จากการชำระบัญชีของวิสาหกิจที่ลงทุน

ผู้ลงทุนต่างชาติจะนำเงินลงทุนและเงินที่ได้จากการชำระบัญชีออกนอกประเทศได้หลังจากวิสาหกิจที่มีผู้ลงทุนต่างชาติร่วมลงทุนนั้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการเงินภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น และวิสาหกิจดังกล่าวได้ยื่นงบการเงินที่ได้ตรวจทานแล้วและยื่นแบบชำระภาษีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานอนุญาตได้อนุมัติรายงานการชำระบัญชีแล้ว

ทั้งนี้ การส่งเงินออกนอกประเทศต้องดำเนินการผ่านบัญชีเงินทุน (Capital Contribution Account) ที่ผู้ลงทุนต่างชาติเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตของประเทศเวียดนาม

การส่งเงินออกนอกประเทศเวียดนามไม่มีข้อจำกัดในเรื่องผู้รับเงิน สถานที่หรือประเทศที่จะส่งเงินออกไป หรือสกุลเงิน หากเงินที่จะส่งออกดังกล่าวได้ชำระภาษีที่เกี่ยวข้องถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

### 8.1.4 ข้อกำหนดทางด้านภาษี

#### 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของวิสาหกิจในประเทศเวียดนามจะคิดคำนวณจากเงินได้พึงประเมินคุณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

เงินได้พึงประเมิน: เงินได้พึงประเมินสำหรับรอบระยะเวลาภาษีใด ๆ จะเท่ากับรายได้ที่ต้องเสียภาษีหักด้วยผลรวมของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีและผลขาดทุนสะสม

รายได้ที่ต้องเสียภาษี:	ผลรวมรายได้จากธุรกิจและรายได้พึงประเมินอื่น ๆ (รวมถึงรายได้ที่ได้รับนอกประเทศเวียดนาม) ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินได้ทั้งหมดหักด้วยรายจ่ายที่อนุญาตให้หัก รวมด้วยรายได้อื่นๆ
เงินได้ทั้งหมด:	ผลรวมเงินที่ได้รับจากการขายสินค้าและให้บริการ ค่าธรรมเนียม เงินเพิ่ม และเงินใดๆ ที่ผู้ชำระภาษีมีสิทธิได้รับ
รายจ่าย:	นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ผู้ชำระภาษีมีสิทธิหักรายจ่ายภายใต้เงื่อนไขว่ารายจ่ายดังกล่าว (1) เป็นรายจ่ายจริงและเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของผู้เสียภาษี (2) เป็นรายจ่ายตามใบแจ้งหนี้และ/หรือใบสำคัญจ่าย และ (3) ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
รายจ่ายต้องห้าม:	รายจ่ายต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อาทิ ค่าปรับทางปกครอง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่บริษัทต่างชาติเรียกเก็บมายังสถานประกอบการถาวรในประเทศเวียดนามเกินส่วนที่กฎหมายอนุญาต ค่าวัตถุดิบ เชื้อเพลิง พลังงาน และสินค้าต่างๆ ที่เกินกว่าอัตราที่กำหนด ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการตลาดซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนรวมของรายจ่ายอื่นๆ ที่อนุญาตให้หัก ฯลฯ

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล: ณ ปัจจุบัน เท่ากับร้อยละ 25

อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนามได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจบางประเภทลงเหลืออัตราร้อยละ 20 และร้อยละ 10 แล้วแต่กรณีตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุนต่างชาติ

## 2. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จัดเก็บโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาษีในการเช่าที่ดิน และภาษีในการใช้ที่ดินซึ่งมิได้ใช้ในการเกษตรกรรม

ภาษีในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดเก็บจากองค์กรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขายหรือให้เช่า

ภาษีในการเช่าที่ดิน จัดเก็บจากผู้ลงทุนที่เช่าที่ดิน

ภาษีในการใช้ที่ดินซึ่งมิได้ใช้ในการเกษตรกรรม จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ

อัตราในการเก็บภาษีข้างต้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่และหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งองค์กรธุรกิจจัดตั้งอยู่

## 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บจากสินค้าและบริการสำหรับการผลิต การค้าและการอุปโภคบริโภคภายในประเทศเวียดนาม รวมถึงสินค้าและบริการที่ได้รับจากผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเวียดนาม (ยกเว้นสินค้าและบริการบางรายการที่ได้รับยกเว้น) ทั้งนี้ วิสาหกิจมีหน้าที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคำนวณจากราคาที่ต้องชำระภาษีคูณด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

ราคาที่ต้องชำระภาษี: ราคาขายของสินค้าหรือการให้บริการก่อนชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม:	อัตราที่เรียกเก็บทั่วไปคือ อัตรา 10% อัตรา 5% สำหรับสินค้าและบริการบางประเภท เช่น หนังสือ ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การให้บริการทางด้านกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ร้อยละ 0% สำหรับกรณีดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างและการจัดตั้งของวิสาหกิจในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zone)</li> <li>- สินค้าที่ขายให้กับร้านค้าปลอดภาษี</li> <li>- การให้บริการขนส่ง</li> <li>- การส่งออกสินค้าและบริการ</li> </ul>
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม:	ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระจะคิดด้วยวิธีการคำนวณผลต่าง (Deduction Method) โดยนำภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อที่เกิดขึ้นของกิจการ

#### 4. ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

##### (1) ภาษีส่งออกและนำเข้า

###### ภาษีส่งออก

ประเทศเวียดนามส่งเสริมการส่งออก ดังนั้นสินค้าและบริการที่มีการส่งออกส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษี ภาษีส่งออกจะจัดเก็บเฉพาะสินค้าบางประเภทเท่านั้น เช่น แร่ ของป่า ทั้งนี้ อัตราภาษีส่งออก ได้แก่ 0% - 45% โดยราคาที่ใช้การคำนวณภาษีส่งออกคือ ราคา Free-On-Board (FOB) ที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้

###### ภาษีนำเข้า

โดยทั่วไปสินค้าทุกชนิดที่เข้ามาในเขตแดนของประเทศเวียดนามจะเสียภาษีนำเข้า

ทั้งนี้ ภาษีนำเข้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. อัตราทั่วไป (Ordinary rates)
2. อัตราพิเศษ (Preferential rates) ใช้สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศที่ทำสัญญากับประเทศเวียดนามในลักษณะหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored Nation)
3. อัตราพิเศษเฉพาะ (Special Preferential rates) ใช้สำหรับสินค้านำเข้าจากประเทศที่ทำสัญญาทางการค้าเป็นพิเศษเฉพาะกับประเทศเวียดนาม เช่น ข้อตกลงทางการค้าเสรี (Free Trade Agreement)

อย่างไรก็ดี การนำเข้าบางประเภทได้รับยกเว้นการเก็บภาษี เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งและการก่อสร้างที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศเวียดนาม

##### (2) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โดยทั่วไปภาษีหัก ณ ที่จ่ายใช้สำหรับธุรกรรมดังต่อไปนี้

- นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้ของพนักงาน รวมถึงที่ปรึกษาและ/หรือผู้ให้บริการส่วนบุคคล
- บริษัทหลักทรัพย์หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในการโอนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นนายหน้า
- คู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติเวียดนามมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับเหมาจากต่างประเทศ (Foreign Contractor Tax) ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

(3) ภาษีใบอนุญาต

ภาษีใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจจัดเก็บรายปีใน 4 อัตรา (3 ล้าน 2 ล้าน 1.5 ล้านและ 1 ล้านเวียดนาม ด่ง) โดยพิจารณาจากจำนวนเงินทุนของวิสาหกิจ

(4) อากรแสดมปี

อากรแสดมปีหรือค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจะเรียกเก็บจากทรัพย์สินบางประเภทเมื่อมีการจดทะเบียนที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว ในอัตราดังต่อไปนี้

- 0.5% สำหรับบ้านและที่ดิน
- 1% สำหรับเรือ
- 2% สำหรับยานยนต์และรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 1 สำหรับการจดทะเบียนครั้งแรกต่อไป)

5. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างชาติ ซึ่งในกรณีนี้คือ บริษัทฯ นั้น ไม่เสียภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับในประเทศเวียดนาม

6. อนุสัญญาภาษีซ้อน

ประเทศเวียดนามได้เข้าทำสนธิสัญญาทางภาษีกับประเทศต่างๆ หลายประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยประเทศเวียดนามได้เข้าทำสนธิสัญญาทางภาษีกับประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ซึ่งได้แก่ ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากเงินได้ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “อนุสัญญาภาษีซ้อน” โดยในอนุสัญญาภาษีซ้อนดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและ/หรือประเทศเวียดนาม

8.1.5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม

8.1.5.1 สิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate)

ผู้ลงทุนต่างชาติมีหน้าที่จดทะเบียนโครงการลงทุนในประเทศเวียดนามไม่ว่าจะมีมูลค่าการลงทุนมากน้อยเพียงใดก็ตาม โดยผู้ยื่นจดทะเบียนจะได้รับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) ซึ่งออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการลงทุน ซึ่งสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) จะระบุรายละเอียดของบริษัท ผู้จดทะเบียน รายละเอียดของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลโครงการลงทุนของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติและสายธุรกิจที่ประกอบกิจการ เงื่อนไขการลงทุน และระยะเวลาของโครงการ เป็นต้น

**(1) หลักเกณฑ์การพิจารณา**

ในการพิจารณาการออกสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) ให้แก่ผู้ลงทุนต่างชาตินั้น หน่วยงานอนุญาตจะพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ของผู้ยื่นจดทะเบียนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- สถานะทางกฎหมายของนักลงทุน
- วัตถุประสงค์การลงทุน มูลค่าการลงทุน และสถานที่ที่จะดำเนินโครงการลงทุน
- เงินลงทุน แผนและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการลงทุน
- ข้อเสนอในการชำระค่าธรรมเนียมตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ โครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 300 ล้าน เวียดนาม ด่ง ขึ้นไปและลงทุนประกอบธุรกิจบางประเภทที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย หน่วยงานอนุญาตจะตรวจสอบเงื่อนไขของโครงการลงทุนในประการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้รับไว้ข้างต้น ซึ่งได้แก่ (1) การปฏิบัติตามแผนแม่บทสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แผนแม่บทการใช้ที่ดิน แผนแม่บทการก่อสร้าง แผนแม่บทการทำเหมืองแร่และทรัพยากรธรรมชาติ (2) เงื่อนไขการใช้ที่ดิน (3) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการลงทุน และ (4) ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไขปัญหา

**(2) กระบวนการในการยื่นขอ**

นักลงทุนที่ประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) มีหน้าที่ยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อหน่วยงานอนุญาต ซึ่งในกรณีทั่วไปประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

- คำขอรับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate)
- เอกสารแสดงสถานะทางกฎหมายของนักลงทุน ซึ่งในกรณีของนิติบุคคลได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีของบุคคลธรรมดา ได้แก่ หนังสือเดินทาง
- รายงานแสดงฐานะทางการเงินของนักลงทุน
- ข้อมูลโครงการลงทุน

หน่วยงานอนุญาตจะออกสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) ให้แก่นักลงทุนภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ในกรณีโครงการลงทุนทั่วไป หรือภายใน 30 – 45 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ในกรณีโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 300 ล้าน เวียดนาม ด่งขึ้นไป

**(3) การเพิกถอนและข้อกำหนดในการต่ออายุ**

หน่วยงานอนุญาตอาจเพิกถอนสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) ได้ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่เริ่มการลงทุนในโครงการที่ได้รับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate)

ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) หรือ กำหนดการในการดำเนินโครงการลงทุนดำเนินไปล่าช้าเป็นระยะเวลากว่า 12 เดือนขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับกำหนดการในการดำเนินโครงการลงทุนตามที่ระบุไว้ในสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) เว้นแต่จะได้มีการขอระงับการดำเนินโครงการลงทุนชั่วคราว หรือขยายกำหนดระยะเวลาโครงการลงทุนต่อหน่วยงานอนุญาต

การขอขยายระยะเวลาและการดำเนินโครงการลงทุนไม่มีเงื่อนไขกำหนดไว้ชัดเจน แต่ผู้ลงทุนสามารถยื่นคำขอต่อหน่วยงานอนุญาตเพื่อขอขยายระยะเวลาและการดำเนินโครงการลงทุนได้

#### 8.1.5.2 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม

##### 1. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติการจัดตั้งและกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรม

กระทรวงการวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment) ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติ แผนแม่บทที่ได้รับการอนุมัติจะใช้เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการอนุมัติจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมตามแผนแม่บทที่ได้รับการอนุมัตินี้ และคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The Provincial People's Committee) เป็นผู้ตัดสินใจในการจัดตั้งหรือขยายเขตอุตสาหกรรมตามแผนแม่บทดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้แผนแม่บท รัฐบาลจะจัดสรรและให้เช่าที่ดินแก่องค์กรหรือบุคคลธรรมดา เพื่อลงทุน ก่อสร้าง และจัดการโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม (เรียกบุคคลดังกล่าวว่า “ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม”) โดยปกติ ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมจะได้รับการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The Provincial People's Committee) และหน่วยงานที่มีอำนาจจัดการนิคมอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ อมตะ เวียดนาม ถือเป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในนิคม Amata City (Bien Hoa)

##### 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญในการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม มีสิทธิให้เช่าหรือให้เช่าช่วงที่ดินแก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม (“ผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุน”) โดยผู้ใช้ที่ดินทุกรายในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรมและผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุน จะได้รับใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ที่ยึดติดกับที่ดิน (Certificate of Land Use Right, and ownership of house and other assets attached to land) (“ใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดิน”) โดยอายุของใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดินจะเป็นไปตามระยะเวลาของโครงการลงทุน แต่ไม่เกิน 50 ปี ยกเว้นในกรณีโครงการลงทุนที่มีเงินลงทุนขนาดใหญ่แต่ อัตราการคืนทุนช้า หรือโครงการลงทุนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบาก หรือมีอุปสรรคทางสังคมและเศรษฐกิจ ระยะเวลาของใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดินอาจสูงที่สุดถึง 70 ปี

นอกจากนี้ ผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุนมีสิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้

- สิทธิในการเช่าหรือซื้อโรงงาน สำนักงาน และ/หรือโกดังที่ก่อสร้างอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
- สิทธิในการใช้สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมโดยชำระค่าใช้จ่ายเป็นการตอบแทน เช่น การใช้ถนน กระแสไฟฟ้า น้ำประปา ระบบระบายน้ำ ระบบสื่อสาร ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ
- สิทธิในการได้รับจัดสรรสิทธิในการใช้ที่ดิน หรือเช่าที่ดินจากรัฐ และสิทธิในการเช่าหรือเช่าช่วงสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

### 3. ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ในการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม เจ้าของโครงการ ในกรณีนี้ คือ อมตะ เวียดนามมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เพื่อขออนุญาตหรือความเห็นชอบในการดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

#### (1) การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ผู้ลงทุนต่างชาติจัดเตรียมรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report หรือ EIAR) หรือข้อรับรองการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Undertaking หรือ EPU) ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญหรือระดับผลกระทบของโครงการลงทุนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

กรณี EIAR กฎหมายมิได้กำหนดไว้ชัดเจนว่านักลงทุนมีหน้าที่ยื่น EIAR ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อใด (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The Provincial People's Committee) หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ) แต่ในทางปฏิบัติเจ้าของโครงการจะยื่น EIAR ภายหลังจากที่ได้รับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate)

กรณี EPU ให้ยื่นจดทะเบียนต่อคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The Provincial People's Committee) ประจำพื้นที่จังหวัดนั้นๆ โดยจะมีการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนให้ไว้เป็นหลักฐานและในบางกรณี ผู้มีหน้าที่ยื่น EPU จะต้องจัดเตรียมแผนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Scheme หรือ EPS) เพื่อยื่นขอให้คณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The Provincial People's Committee) ประจำเขตพื้นที่ให้การรับรองเพิ่มเติมด้วย

นอกจากนี้ โครงการลงทุนทุกประเภทในประเทศเวียดนามจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อได้แก่ ข้อกำหนดด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดด้านของเสีย ทั้งนี้ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมมีอำนาจในการตรวจสอบและตรวจตราการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจและบุคคลทั่วไปได้

## (2) ใบอนุญาต/ความเห็นชอบอื่นๆ

ในการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบธุรกิจอาจมีหน้าที่ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ขอความเห็นชอบหรือจดทะเบียนในเรื่องดังต่อไปนี้

- การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจซึ่งมีการปล่อยของเสียอันตราย
- ใบอนุญาตการขนส่งของเสียอันตราย
- ใบอนุญาตในการจัดการของเสียอันตราย
- ใบอนุญาตการปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในกรณีดังต่อไปนี้

- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เพียงพอ
- แยกของเสียตามประเภทเพื่อการจัดการ
- จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ
- จัดให้มีมาตรการในการบรรเทาการปล่อยมลพิษอันตราย มลภาวะด้านเสียง ความสั่นสะเทือน แสง และรังสี
- จัดให้มีมาตรการในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดการและการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ

### 8.1.5.3 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน

#### 1. การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับบุคคล/นิติบุคคลต่างชาติ และระยะเวลาการครอบครองสิทธิ์

ที่ดินในประเทศเวียดนามเป็นของประชาชนทุกคน และดำเนินการบริหารจัดการโดยรัฐ

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ผู้ลงทุนต่างชาติซึ่งต้องการใช้ที่ดินเพื่อดำเนินการโครงการลงทุนสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

- 1) เช่าที่ดินจากรัฐ
- 2) เช่าที่ดินจากบุคคลที่มีสิทธิ์ให้เช่าที่ดินแก่คนต่างด้าว
- 3) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับนิติบุคคลเวียดนามซึ่งมีสิทธิ์ในการใช้ที่ดินและสามารถให้สิทธิ์ในการใช้ที่ดินแก่บริษัทร่วมทุน

ทั้งนี้ ระยะเวลาการเช่าที่ดินขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการลงทุน ระยะเวลาการเช่าสูงสุดคือ 70 ปี แต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ 50 ปี

ในการเช่าที่ดิน ต้องมีการทำสัญญาเช่าที่ดิน และผู้เช่าได้ชำระค่าใช้ที่ดินครบถ้วน ผู้เช่าจะได้รับใบรับรองสิทธิ์ในการใช้ที่ดินซึ่งแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่เช่า นอกจากนี้ ผู้ให้เช่าก็ต้องระบุงการให้เช่าดังกล่าวในใบรับรองสิทธิ์ในการใช้ที่ดินของผู้ให้เช่าด้วย



ผู้ใช้ที่ดินทุกราย ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือบุคคลสัญชาติเวียดนามมีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การได้รับใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดินเมื่อได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การได้รับผลประโยชน์จากแรงงานและการลงทุนในที่ดินที่จัดสรรให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน
- สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการของรัฐในการลงทุนและคุ้มครองสิทธิในที่ดิน
- การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- การได้รับความคุ้มครองจากรัฐจากการกระทำละเมิดสิทธิใดๆ ในการใช้ที่ดิน
- สิทธิในการฟ้องร้องเมื่อมีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้ที่ดิน
- หากได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลงบนที่ดินที่มีสิทธิใช้ เช่น โรงงาน บ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวย่อมตกเป็นของผู้ใช้ที่ดิน โดย The Local Department of Natural Resources and Environment ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The Local People's Committee) เป็นผู้ออกหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง (The Certificate of Ownership of the Structures on Land) ซึ่งจะมีการระบุถึงหนังสือดังกล่าวในใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดิน

## 2. การใช้ประโยชน์จากสิทธิในการใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินสามารถใช้ประโยชน์จาก “สิทธิในการใช้ที่ดิน” เพื่อการใดๆ เช่น แลกเปลี่ยน โอน ให้เช่า ให้เช่าช่วง ตกทอด ยกให้ หรือบริจาคสิทธิในการใช้ที่ดิน อย่างไรก็ตาม สิทธิในการนำ การนำไปเป็นหลักประกัน หรือการนำไปชำระเป็นเงินทุนนั้น ผู้ใช้ที่ดินจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ได้รับใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดิน
- ที่ดินจะต้องปราศจากข้อพิพาท
- จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิในที่ดินเพื่อรองรับการบังคับตามคำพิพากษา
- ระยะเวลาในการใช้ที่ดินยังไม่ครบกำหนด

## 3. ข้อจำกัดในการโอนสิทธิในการใช้ที่ดิน

แม้ว่ารัฐจะรับรองสิทธิในการใช้ที่ดินสำหรับที่ดินที่จัดสรรให้แก่บุคคลใดๆ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุนก็ตาม แต่เฉพาะผู้ใช้ที่ดินที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้นจึงจะสามารถโอนสิทธิในการใช้ที่ดินได้

- ผู้ใช้ที่ดินที่ได้รับการจัดสรรสิทธิในการใช้ที่ดินโดยถูกต้อง
- ได้มีการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินสำหรับที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้โดยรัฐ
- สิทธิในการใช้ที่ดินได้มาโดยธุรกรรมทางกฎหมาย หรือรัฐให้เช่าที่ดินดังกล่าว และได้มีการชำระค่าเช่า สำหรับระยะเวลาเช่าทั้งหมด หรือในกรณีที่มีการชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนปีที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลาการเช่าจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ ผู้รับโอนสิทธิในการใช้ที่ดินจะต้องใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดินด้วย เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินจากหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ

#### 4. การเรียกคืนที่ดินและกระบวนการในการชดเชย

กฎหมายที่ดินได้ให้อำนาจแก่รัฐในการเรียกคืนที่ดินที่ได้จัดสรรและ/หรือให้เช่าแก่บุคคลใดๆ ได้ ในกรณีต่างๆ ได้แก่

- รัฐจำเป็นต้องใช้ที่ดินเพื่อการป้องกันประเทศ ความมั่นคง ประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ผู้ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิในการใช้ที่ดิน หรือเช่าที่ดินไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดิน หรือค่าเช่า หรือเลิกกิจการ ล้มละลาย หรือย้ายสถานที่ตั้งไปยังสถานที่อื่น ฯลฯ
- ผู้ใช้ที่ดินจงใจทำลายที่ดิน
- ผู้ใช้ที่ดินสมัครใจคืนที่ดินให้แก่อรัฐ
- สิทธิในการใช้ที่ดินสิ้นสุดลงโดยไม่มี การขยายระยะเวลาในการให้สิทธิออกไป

ในกรณีที่รัฐเป็นฝ่ายเรียกคืนที่ดินนั้น ผู้ใช้ที่ดินจะได้รับชดเชยความเสียหายตามจริง รวมถึงกำไรจากการลงทุนซึ่งได้เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน

### 8.1.6 สรุปเอกสารบริษัทที่สำคัญ ใบอนุญาตที่สำคัญ และข้อตกลงที่สำคัญของอมตะ เวียดนาม

#### 8.1.6.1 สรุปสาระสำคัญของสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) ของอมตะ เวียดนาม

สิทธิบัตรการลงทุน หมายเลข 472022000132

อมตะ เวียดนาม ดำรงอยู่และดำเนินธุรกิจภายใต้สิทธิบัตรการลงทุน หมายเลข 472022000132 ซึ่งออกโดย Dong Nai Industrial Zones Authority (“DIZA”) วันที่ 29 เมษายน 2552 (รวมที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สาระสำคัญของสิทธิบัตรการลงทุน หมายเลข 472022000132 มีดังนี้

1. ทุนจดทะเบียนของอมตะ เวียดนาม คือ 365,996,400,000,000 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่ากับ 20,400,000 เหรียญสหรัฐ) แบ่งออกเป็นหุ้นได้ 36,599,640,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 เวียดนาม ด่ง โดยหุ้นทั้งหมดของอมตะ เวียดนามเป็นหุ้นสามัญ
2. ผู้ถือหุ้นในอมตะ เวียดนาม ได้แก่
  - 2.1 บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 25,619,648 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 69.999727% ของหุ้นทั้งหมด)
  - 2.2 Sonadezi ถือหุ้นจำนวน 10,979,892 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 30% ของหุ้นทั้งหมด)
  - 2.3 อมตะ วอเตอร์ ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.000273% ของหุ้นทั้งหมด)
3. ขอบเขตของธุรกิจ

- 3.1 สนับสนุนการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ
- 3.2 ออกแบบ จัดการ และยกระดับที่ดิน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกและสาธารณูปโภค ก่อสร้างโรงงานมาตรฐาน คลังสินค้า ลานเอนกประสงค์ โครงการเพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อม ดำรงสภาพการป้องกันอัคคีภัยในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด เพื่อ
- ให้เช่าที่ดินภายในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน และให้เช่าหรือขายโรงงานที่พร้อมใช้งานให้กับผู้ลงทุน
  - ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม
  - ดำเนินการให้บริการด้านอเนกประสงค์ในนิคมอุตสาหกรรม
  - ดำเนินการให้บริการขนส่งสินค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม จากนิคมอุตสาหกรรมถึงศูนย์เก็บสินค้าอื่นๆ และถึงตัวแทนอื่นๆ นอกนิคมอุตสาหกรรม และในทางตรงกันข้าม ภายใต้กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการประชาชนดอนไทร (Dong Nai People's Committee) ในเรื่องการขนส่งสินค้า
- 3.3 เสนอ DIZA เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานขององค์กรและบุคคลต่างชาติ/ เวียดนามภายในนิคมอุตสาหกรรม
- 3.4 กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน ค่าบริหารจัดการ ค่าสาธารณูปโภค และค่าน้ำ ค่าไฟ ภายใต้การอนุมัติของ DIZA
- 3.5 ลงทุนในโครงการทางพาณิชย์ การให้บริการ และที่อยู่อาศัยในที่ดิน ซึ่งมีพื้นที่ 19.066 เฮกตาร์ ในตำบลลองบินห์ เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไทร เพื่อขายและให้เช่า
- 3.6 ดำเนินการ Real Estates Trading Floors ใน Amata Commercial Complex เพื่อส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของอมตะ เวียดนาม (รวมถึงการให้เช่าที่ดินซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ให้เช่าและขายโรงงานที่พร้อมใช้งานภายในนิคมอุตสาหกรรม ก่อสร้าง Amata Commercial Complex ให้บริการอื่นๆ และขายและให้เช่าบ้าน) และดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
4. ผู้แทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของอมตะ เวียดนาม คือ นางสมหะทัยพานิชชีวะ
5. รายละเอียดของโครงการ
- สถานที่ตั้งของโครงการ: ตำบลลอง บินห์ เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไทร
- พื้นที่ทั้งหมดและระยะเวลาของโครงการ: 513.01 เฮกตาร์ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
- เฟส 1 และ 2 ของนิคม Amata City (Bien Hoa): พื้นที่ 346.96 เฮกตาร์ และมีระยะเวลา 50 ปี นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2537 (ครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2587)

- เฟส 2 ส่วนขยายของนิคม Amata City (Bien Hoa): พื้นที่ 101.56 เฮกตาร์ และมีระยะเวลา 50 ปี นับแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 (ครบกำหนดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2601)
- เฟส 3 ส่วนขยายบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของนิคม Amata City (Bien Hoa): พื้นที่ 64.49 เฮกตาร์ และมีระยะเวลา 50 ปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2555 (ครบกำหนดวันที่ 9 กันยายน 2604)

ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของโครงการลงทุน: 826,593,719,490 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่ากับ 46,072,890 เหรียญสหรัฐ)

ทุนที่ได้มีชำระเพื่อการปฏิบัติตามโครงการ: 304,997,000,000 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่ากับ 17,000,000 เหรียญสหรัฐ)

#### 6. ประโยชน์และสิทธิทางภาษี

- ก) สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจในพื้นที่ 1 และ 2 อมตะ เวียดนาม ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ 4 ปีแรกนับจากปีที่เกิดรายได้ และส่วนลด 50% สำหรับ 4 ปีต่อไป ทั้งนี้ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกรณีนี้ คือ 10%
- ข) สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจในพื้นที่ 2 ส่วนขยาย อมตะ เวียดนาม จะต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25%
- ค) สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจในพื้นที่ 3 ส่วนขยาย อมตะ เวียดนาม จะต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25%
- ง) สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจของ Amata Commercial Complex อมตะ เวียดนาม จะต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25%
- จ) สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ Real Estates Trading Floor อมตะ เวียดนาม จะต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25%
- ฉ) ภาษีนำเข้าและส่งออก ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่นำเข้าและส่งออก

#### สิทธิบัตรการลงทุน หมายเลข 47122000050

อมตะ เวียดนาม ได้เข้าลงทุนในโครงการ Amata Commercial Complex และได้รับสิทธิบัตรการลงทุน หมายเลข 47122000050 ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2550 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งออกโดยคณะกรรมการประชาชนดองไน (Dong Nai People's Committee)

1. ชื่อโครงการ: Amata Commercial Complex
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ: ลงทุนและก่อสร้างโครงการทางพาณิชย์ บริการ และที่อยู่อาศัย เพื่อขายและให้เช่า
3. พื้นที่ของโครงการ: 19.006 เฮกตาร์
4. สถานที่ตั้งของโครงการ: ตำบลลอง บินห์ เมืองเบียน หัว จังหวัดดองไน
5. ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของโครงการลงทุน: 272,177,319,785 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่ากับ 16,963,373 เหรียญสหรัฐ)

ทุนที่ได้มีชำระเพื่อการปฏิบัติตามโครงการ: 56,100,000,000 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่ากับ 3,400,000 เหรียญสหรัฐ)

6. ระยะเวลาการปฏิบัติตามโครงการ: 5 ปี ตั้งแต่ 2550-2555
7. เงื่อนไขของโครงการ
  - ก) อมตะ เวียดนาม ต้องปฏิบัติตามกำหนดการส่งเสริมการลงทุนและก่อสร้างตามที่กำหนด
  - ข) อมตะ เวียดนาม ต้องก่อสร้าง จัดการ และรักษาโครงการที่อยู่อาศัยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการตามกฎหมายเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด
  - ค) การก่อสร้าง จัดการ และรักษาโครงสร้างพื้นฐานต้องปฏิบัติตามแบบโครงการและกฎหมายที่รัฐบาลกำหนด
  - ง) อมตะ เวียดนาม ต้องรับผิดชอบแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโครงการตามกฎหมายเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด
  - จ) หน่วยงานการบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาลเป็นผู้มีอำนาจในการให้สิทธิการใช้ที่ดินและความเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ซื้อ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่รัฐบาลกำหนด
  - ฉ) อมตะ เวียดนาม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายก่อสร้างและการเคหะ
  - ช) อมตะ เวียดนาม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อม
8. ประโยชน์และสิทธิทางภาษี
  - ก) ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25% ต่อปี การยกเว้นภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  - ข) การได้รับยกเว้นภาษีสำหรับสินค้านำเข้า

#### 8.1.6.2 สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าที่ดินจากรัฐบาล (Land Lease Agreement)

ในการดำเนินการนิคม Amata City (Bien Hoa) และ Amata Commercial Complex นั้น อมตะ เวียดนาม ได้เช่าที่ดินจากหน่วยงานย่อยของรัฐบาลหลายหน่วยงานซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจและกระทำการแทน คณะกรรมการประชาชนดองไน (Dong Nai People's Committee) ภายใต้สัญญาเช่า จำนวน 11 ฉบับ ซึ่งสัญญาเช่าทั้งหมดอยู่ในรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงสรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าทั้งหมดรวมกันดังนี้

คู่สัญญา	คณะกรรมการประชาชนดองไน (Dong Nai People's Committee) (ผู้ให้เช่า) และ อมตะ เวียดนาม (ผู้เช่า)
ระยะเวลาการเช่า	30 - 50 ปี ระยะเวลาการเช่าอาจขยายได้โดยผู้เช่าร้องขอต่อผู้ให้เช่า และผู้ให้เช่ายินยอมให้ขยายระยะเวลา
ที่ดินที่ให้เช่า	พื้นที่รวมในสัญญาเช่าทั้งหมดคือ 405.24 เฮกตาร์

สิทธิของผู้ให้เช่า	1) การเช่าที่ดินไม่ทำให้รัฐเสียดสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใต้ที่ดินดังกล่าว 2) รัฐมีสิทธิเวนคืนที่ดินที่ให้เช่าได้ หากมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด
ค่าเช่า	การคิดค่าเช่าส่วนใหญ่คำนวณเป็นรายปีต่อเฮกตาร์ หรือต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ในบางสัญญาคิดค่าเช่าครั้งเดียวตลอดอายุการเช่า
การเลิกสัญญา	1) ครบกำหนดระยะเวลาเช่า 2) รัฐเรียกคืนที่ดินที่ให้เช่า 3) ผู้เช่าล้มละลาย ควบกิจการ ปรับโครงสร้าง 4) ผู้เช่าคืนที่ดินที่ให้เช่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้ถือว่าสัญญาเช่าที่ดินสิ้นสุดนับแต่วันที่ส่งคืนที่ดิน

หมายเหตุ สำหรับสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินระหว่างอมตะ เวียดนามและลูกค้า (ผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุน) นั้น มีลักษณะเป็นรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม สัญญาที่อมตะ เวียดนามทำกับลูกค้าอาจมีความแตกต่างในเรื่องทางธุรกิจบางเรื่องตามแต่ข้อตกลงของลูกค้าซึ่งเป็นคู่สัญญาแต่ละรายไป เช่น ค่าเช่า พื้นที่เช่า และระยะเวลาเช่า เป็นต้น

### 8.1.6.3 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่สำคัญอื่น ๆ

#### 1. สัญญาร่วมลงทุน ระหว่าง Sonadezi และ อมตะ คอร์ป (“สัญญาร่วมลงทุน”)

วันที่	16 มีนาคม 2537
คู่สัญญา	1) Sonadezi และ 2) บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด (ปัจจุบัน คือ อมตะ คอร์ป)
วัตถุประสงค์	เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ ‘Joint Venture Corporation for the Development of Long Binh Modern Industrial Park’ (ปัจจุบัน คือ อมตะ เวียดนาม) โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทร่วมทุน คือเพื่อก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม (นิคม Amata City (Bien Hoa)) ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เช่าที่ดิน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สาธารณูปโภค รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ลงทุนภายในนิคม Amata City (Bien Hoa)
สัดส่วนการร่วมทุน	1) Sonadezi ลงทุน 30% ของทุนทั้งหมด โดยการให้สิทธิในการใช้ที่ดิน จำนวน 100 เฮกตาร์ ภายในเวลา 50 ปี และ Sonadezi จะรับผิดชอบค่าเช่าที่ดินและค่าใช้ที่ดินดังกล่าว

	<p>ตลอดเวลา 50 ปี</p> <p>2) อมตะ คอร์ป ลงทุน 70% ของทุนทั้งหมด ในรูปของเงินสกุลเหรียญสหรัฐ</p> <p>ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องคงสัดส่วนการลงทุนข้างต้นไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน</p>
<b>สิทธิและหน้าที่ของ Sonadezi</b>	<p>1) รับผิดชอบชำระค่าชดเชยในกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ที่อาศัยในบริเวณที่จะดำเนินการนิคมอุตสาหกรรม</p> <p>2) ดำเนินการให้บริษัทร่วมทุนได้รับใบอนุญาต และการอนุมัติในการประกอบกิจการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว</p> <p>3) ดำเนินการให้บริษัทร่วมทุนได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ให้มากที่สุด เช่น สิทธิทางภาษี</p>
<b>สิทธิและหน้าที่ของ อมตะ คอร์ป</b>	<p>1) ดำเนินการจัดหาเงินทุนในกรณีที่บริษัทร่วมทุนต้องการเงินทุนเพิ่ม</p> <p>2) ให้ความช่วยเหลือบริษัทร่วมทุนในงานออกแบบและงานที่ต้องใช้เทคนิค</p> <p>3) ทำการตลาดเพื่อดึงดูดให้ผู้ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในนิคม Amata City (Bien Hoa)</p> <p>4) ให้ความช่วยเหลือบริษัทร่วมทุนเพื่อฝึกอบรมบุคคลสัญชาติเวียดนาม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถทำงานที่เป็นลักษณะเฉพาะได้</p>
<b>ระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน</b>	<p>50 ปีนับจากวันที่ได้รับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) (วันที่ 29 เมษายน 2552) กรณีที่ครบกำหนดเวลา บริษัทร่วมทุน (ซึ่งก็คือ อมตะ เวียดนาม) อาจขอขยายเวลาได้โดยต้องได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของอมตะ เวียดนามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<b>การเลิกสัญญาร่วมลงทุน</b>	<p>1) บริษัทร่วมทุน (อมตะ เวียดนาม) สิ้นสุดเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) และไม่ได้ร้องขอขยายระยะเวลา หรือขอขยายเวลาแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ</p> <p>2) การสิ้นสุดของสัญญาเกิดขึ้นก่อนวันครบกำหนดโดยมาจากเหตุต่างๆ เช่น อมตะ เวียดนาม ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง เหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น สงคราม ภัยธรรมชาติ จลาจล ไฟไหม้ ซึ่งทำให้อมตะ เวียดนามไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้</p> <p>ในกรณีที่เกิดเหตุข้างต้น ให้ทรัพย์สินของอมตะ เวียดนามเป็นของคู่สัญญาทุกฝ่ายตามสัดส่วนที่ได้ลงทุน</p>

หมายเหตุ

แม้ว่าสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้นยังคงมีผลผูกพันคู่สัญญา เนื่องจากยังมีได้มีการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงสัญญาร่วมลงทุนยังไม่สิ้นสุดใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม กฎหมายประเทศเวียดนามที่บังคับใช้ในขณะที่สัญญาร่วมลงทุนได้ทำขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลายประการ อันมีผลให้ข้อตกลงตามสัญญาเฉพาะในข้อที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขตกเป็นโมฆะและไม่อาจใช้บังคับได้ เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริหารจัดการบริษัทร่วมทุนอันได้แก่ อมตะเวียดนาม ดังนั้นสัญญาร่วมลงทุน จึงมีผลบังคับในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายประเทศเวียดนามในปัจจุบันเท่านั้น เช่น สัดส่วนการลงทุน โดยอมตะ คอร์ปและ Sonadezi ยังคงต้องผูกพันตามสัญญาร่วมลงทุนอยู่ โดยสัญญาร่วมลงทุนกำหนดให้ Sonadezi ถือหุ้นในสัดส่วน 30% และอมตะ คอร์ป ถือหุ้นในสัดส่วน 70% แม้จะปรากฏว่าอมตะคอร์ปไม่ได้ถือหุ้นทางตรงในอมตะเวียดนามแล้วก็ตาม เนื่องจากหลังจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในอมตะเวียดนามเสร็จสมบูรณ์ อมตะ คอร์ป ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านทางบริษัทฯ แทน

**2. สัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้ง Amata Power**

วันที่	1 ตุลาคม 2542
คู่สัญญา	1) อมตะ เวียดนาม 2) บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด (“อมตะ เพาเวอร์”) 3) Electrowatt Engineering (“อีเล็คโทรวัตต์”) 4) Bayernwerk AG (“เบเยิร์นเวิร์ค เอจี”) 5) Energie Baden-Wuttemberg (“เอเนอร์จี เบเดน-วูทเทมเบิร์ก”) และ 6) Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (“ดีเอจี”)
วัตถุประสงค์	เพื่อร่วมทุนในการจัดตั้งบริษัทจำกัด “Amata Power (Bien Hoa) Limited” (“Amata Power”) ในประเทศเวียดนาม โดยวัตถุประสงค์ของ Amata Power คือ เพื่อก่อสร้างและดำเนินการโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 20 เมกะวัตต์ (ใบอนุญาตระดับกลาง) ซึ่งจัดตั้งอยู่ในนิคม Amata City (Bien Hoa) ทั้งนี้ Amata Power ได้รับใบอนุญาตลงทุนขนาด 120 เมกะวัตต์ ซึ่งอาจสร้างหรือดำเนินการสร้างโรงงานไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 120 เมกะวัตต์
ระยะเวลาของ Amata Power	Amata Power เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 29 มิถุนายน 2539 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment License) และสิทธิบัตรการลงทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในเวลา 50 ปีนับแต่วันที่ได้รับ สิทธิบัตรการลงทุน
สัดส่วนการร่วมทุน	● อมตะ เวียดนาม 10%



	<ul style="list-style-type: none"> <li>● อมตะ เพาเวอร์ 25%</li> <li>● อีเล็กโทรวัตต์ 30%</li> <li>● เบเยิร์นเวิร์ค เอเชีย 12.5%</li> <li>● เอเนอร์จี เบเดน-วูทเทมเบิร์ก 12.5%</li> <li>● ดีเอจี 10%</li> </ul> <p>ทั้งนี้ คู่สัญญาจะชำระเงินลงทุนตามสัดส่วนการร่วมทุนข้างต้น</p>
ระยะเวลาของสัญญา	50 ปี นับจากวันที่ได้รับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) (วันที่ 29 เมษายน 2552) ภายใน 3 ปี ก่อนที่ระยะเวลาข้างต้นจะหมดอายุ Amata Power อาจขอขยายเวลาสิทธิบัตรการลงทุนโดยได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของ Amata Power และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเข้าทำข้อตกลงทางธุรกิจ	คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงว่า Amata Power มีสถานะแยกต่างหากจากคู่สัญญาทุกฝ่าย นอกจากนี้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการของ Amata Power คู่สัญญา หรือ บริษัทย่อยของคู่สัญญารายใด หรือ กรรมการท่านใดท่านหนึ่งในคณะกรรมการของ Amata Power ไม่อาจเข้าทำข้อตกลงทางธุรกิจใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม กับ Amata Power โดยไม่ได้แจ้งให้คู่สัญญารายอื่นทราบเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นล่วงหน้า ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการ ซึ่ง Amata Power จะไม่อนุญาตให้คู่สัญญา หรือ บุคคลภายนอกใด ๆ ใช้ทรัพยากรของ Amata Power เว้นแต่ได้รับคำตอบแทนทางการค้าตามปกติทั่วไป
หน้าที่ของอมตะเวียดนาม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ให้เช่าที่ดินแก่ Amata Power (ภายใต้สัญญาเช่าลงวันที่ 10 เมษายน 2540)</li> <li>2) ดำเนินการจัดหาสิ่งจำเป็นใด ๆ เพื่อการประกอบธุรกิจของ Amata Power ภายใต้ข้อตกลงที่จะได้ตกลงกันภายหลังระหว่างอมตะเวียดนามและ Amata Power</li> <li>3) ช่วยเหลือ Amata Power ในการดำเนินการหาแหล่งน้ำมันที่นำเชื้อถือได้เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาน้ำมันภายใต้สัญญาจัดหาน้ำมันและการจัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้า</li> <li>4) ช่วยเหลือตามที่ Amata Power ร้องขอ ในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Amata Power รวมถึงดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและกิจการภายในในการช่วยเหลือให้ Amata Power มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐหรือบริษัทอื่น</li> </ol>

ส่วนแบ่งกำไร	คณะกรรมการของ Amata Power อาจมีมติให้แบ่งกำไรภายหลังจากการหักภาษี ในลักษณะเป็นเงินปันผลให้แก่คู่สัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น
การเลิกสัญญา	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ครอบคลุมระยะเวลาตามสัญญา (หรือที่มีการขยายระยะเวลาใดๆ )</li> <li>2) คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้เลิกสัญญา</li> <li>3) สิทธิบัตรการลงทุนถูกเพิกถอนได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ซึ่งได้แก่ นายกรัฐมนตรี กระทรวงการวางแผนและการลงทุน หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่นใดที่มีอำนาจ</li> </ol>
การเลิกสัญญาเฉพาะคู่สัญญาบางราย	การเลิกสัญญาของคู่สัญญาบางรายไม่กระทบกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญารายอื่นๆ